Bồ Công Anh

Giới thiệu
Thủy Nguyên phu phụ ngồi bên bàn trà, bưng chén trà nhìn xung quanh, thần xã cũng không phải rất lớn, đồ dùng cũng không nhiều, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa trên núi rất u tĩnh, bên ngoài tiếng suối rơi róc rách tiếng chim hót líu lo, làm nên một phong cảnh.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bo-cong-anh

Mục lục

1. Chương 1: Xà Họa

2. Chương 2: Dị Nhân

3. Chương 3: Minh Tệ ( Tiền Âm Phủ )

4. Chương 4: Tự Sát

5. Chương 5: Hung Trạch ( Thượng )

6. Chương 6: Hung Trạch ( Hạ )

7. Chương 7: Huyết Mộng

8. Chương 8: Tiền Tài

9. Chương 9: Quái Thanh

10. Chương 10: Phi Tán ( Hoàn )

1. Chương 1: Xà Họa

Thủy Nguyên phu phụ đứng trước vườn hoa do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay về phía cửa gỗ, nhưng khi vừa chạm đến, cánh cửa liền mở ra, trước mặt là một nữ tử xinh đẹp mặc bộ ki-mô-nô hoa anh đào , nữ tử cúi người , nghiên thân làm một tư thế ‘Mời’ .

Thủy Nguyên phu phụ mạc danh kỳ diệu mà liếc nhau, vẫn đi vào, mới vừa vào cửa, liền thấy một thiếu niên đang thu dọn bàn trà .

Dưới ánh nắng mặt trời tóc thiếu niên hơi phiếm ra ánh sáng màu xanh, khuôn mặt tuấn tú tướng mạo khoảng mười tám mười chín tuổi, giữa đôi chân mày lộ ra một cỗ ngạo khí, vừa tự nhiên vừa có khí chất thần thánh .

“Thỉnh chờ một lát, An Bội tiên sinh chốc nữa sẽ đến.” Nói xong, dẫn phu phụ đến bên cạnh bàn, dâng lên hai chén trà.

“Cái kia… Xin hỏi, An Bội tiên sinh làm sao biết chúng tôi sẽ đến?”

“Hai người ở trên đường không phải luôn nói muốn tới gặp An Bội tiên sinh sao?”

“Đúng vậy… Nhưng mà…”

“Cái gọi là minh minh chi trung tự hữu* , chính là như vậy.” Thiếu niên mỉm cười đứng dậy, gọi nữ tử vừa mới mở cửa “Anh, ngươi ở đây đón khách, ta đi xem An Bội Tấn Nhất.”

( Minh minh chi trung tự hữu : ý nói chính là bên trong tự có sắp xếp )

Thủy Nguyên phu phụ ngồi bên bàn trà, bưng chén trà nhìn xung quanh, thần xã cũng không phải rất lớn, đồ dùng cũng không nhiều, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa trên núi rất u tĩnh, bên ngoài tiếng suối rơi róc rách tiếng chim hót líu lo, làm nên một phong cảnh.

Thủy Nguyên gia xảy ra chuyện lạ, cố ý đến tìm âm dương sư An Bội Tấn Nhất, sớm nghe nói An Bội Tấn Nhất tính tình quái dị, An Bội gia trăm vạn khu nhà cao cấp để qua một bên không để ý, chỉ thích ở trong thâm sơn u tĩnh , bây giờ nhìn thấy quả thật không phải lời đồn; nhưng cảnh trí tuyệt đẹp này , đến ngay cả thần tiên yêu quái cũng muốn , huống chi là người ?

Không lâu sau , An Bội Tấn Nhất mặc một bộ kimono tóc vấn cao từ trong đi ra, mặt dài nhỏ tuấn mỹ như hồ tiên trong núi, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười với Thủy Nguyên phu phụ.

“Tôi là An Bội Tấn Nhất, nhị vị đợi lâu.”

“Tôi là Thủy Nguyên triết phu, vị này chính là thê tử Mỹ Giai.”

“Lệnh lang xảy ra chuyện đại khái tôi cũng đã biết, nhưng tôi hy vọng các người có thể đem quá trình kể lại từ đầu.”

Hai phu phụ liếc nhau, cảm thấy An Bội tiên sinh đều biết hết mọi chuyện, dù bọn họ chưa nói gì, An Bội tiên sinh biết con bọn họ xảy ra chuyện lạ, trong lòng còn chút hoài nghi liền tan thành mây khói.

“A… Là như vậy ” Thủy Nguyên tiên sinh mở miệng trước “Đêm qua từ khi trời mưa con tôi vẫn cứ luôn bị đau lưng, sau đó nó thật sự không chịu nổi, tôi và thê tử liền dẫn nó đến bệnh viện, lúc đến bệnh viện con tôi nó đau đến độ không đứng dậy được, bác sĩ kiểm tra lại không phát hiện ra bệnh gì, nhưng nhi tử luôn luôn như thuận, sẽ không cố ý làm vậy để lừa gạt chúng tôi đâu, tôi và thê tử cân nhắc cả đêm, tôi mới nhớ đến một chuyện rất bất thường, cho nên tôi cố ý đến đây để hỏi An Bội tiên sinh.”

An Bội Tấn Nhất gật đầu, ý bảo Thủy Nguyên tiên sinh nói tiếp.

“Tôi suy nghĩ một lát, thì phải nói đến chạng vạng ngày hôm qua…”

Chạng vạng thời điểm, sắc trời tối xuống, Thủy Nguyên phu nhân vừa mới mua thức ăn, nhìn mây đen ngoài cửa, cảm thấy có thể là dấu hiệu sắp có bão. Chờ mãi mà không thấy trượng phu và nhi tử trở về, liền ra cửa đứng chờ, đại khái đến bảy giờ hơn, trượng phu đã trở lại, hai người đồng thời đứng chờ nhi tử, tuy rằng không có mưa, nhưng sắc trời vẫn rất tối , thấy nhi tử vẫn chưa về, Thủy Nguyên phu nhân bắt đầu lo lắng, có khi nào xảy ra chuyện rồi không , đành nhờ trượng phu đến trường học xem.

Thủy Nguyên tiên sinh cũng sợ nhi tử gặp chuyện, chạy đến trường học, con đường rất nhỏ, hai bên có rất nhiều cỏ , bình thường cũng ít người qua lại , lúc này càng có vẻ âm trầm. Thủy Nguyên tiên sinh đi tới, phát hiện có một đạo thanh quang nằm giữa đường, đến gần mới thấy , là một con thanh xà đang chắn ngang trên đường.

Thủy Nguyên tiên sinh dừng bước, trong lòng một trận cổ quái, con rắn cả người nằm giữa đường, cho dù đi cũng phải là hình chữ “S” , làm gì có con nào lại nằm thẳng băng như thế? Thủy Nguyên tiên sinh hoài nghi là có người cố ý để mấy con rắn chết thành như vậy, tiến lại xem xét, phét hiện đôi mắt đỏ ngầu của nó rõ ràng có thần, tín tử “ti ti” phun ra .

Thủy Nguyên tiên sinh lập tức sợ hãi, đi qua sao? Lại sợ bị rắn cắn, giết nó lại càng không thể, ngẫm lại, không thể giết nó, vậy làm nó rời đi là được.

Vì thế liền cầm một nhánh cây ven đường, nhẹ nhàng đẩy đẩy eo rắn, con rắn vẫn nằm im như cũ, Thủy Nguyên tiên sinh lại lo cho nhi tử, lớn mật, dùng nhánh cây chọt thân cắn, đem rắn đẩy vào bụi cỏ bên cạnh .

Chuyện gì cũng không có phát sinh.

Thủy Nguyên tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, đi về trường học, chỉ mất năm phút, liền thấy thân ảnh của nhi tử, Thủy Nguyên tiên sinh hỏi nhi tử sao lâu như vậy, nhi tử cũng không rõ , chỉ nói mình về đúng giờ , cũng không biết vì sao lại mất thời gian như vậy.

Thủy Nguyên tiên sinh chỉ vui vì nhi tử không có chuyện gì, không hề nghĩ lại chuyện của con rắn kia.

“Con tôi đau lưng, nhất định do cổ xà kia quấy phá, tôi dám khẳng định .” Thủy Nguyên tiên sinh không biết ngữ khí của mình đã có một chút cừu hận .

“Tấn Nhất…”

“Ân…” An Bội Tấn Nhất vỗ nhẹ cánh tay đang khoát lên vai mình “Mạt Thần, chúng ta đã lâu không xuống núi, không bằng đi xem nhé ?”

“Cũng tốt.”

An Bội Tấn Nhất, 23 tuổi, là một trong ba đại gia tộc lớn nhất Nhật Bản, âm dương dư đương nhiệm gia chủ An Bội gia tộc, cũng là một trong tám gia tộc được tuyển định bảo vệ phương đông thứ 214 “Thập Thần Túc”. Một năm trước cũng những người khác vào Thập Thần Túc đồng thời dập nát cổ đạo thân thiên vì mãnh thú viễn cổ có ý đồ muốn tỉnh lại.

Mạt Thần, sắp 19 tuổi, phụ thân là linh thú Kỳ Lân tại Trung Quốc, mẫu thân từng là y thế thần cung tế chủ, cũng là linh môi thứ 213 trong Thập Thần Túc , Mạt Thần tiếp nhận sứ mệnh mẫu thân vẫn chưa hoàn thành . Đến khi trưởng thành, Mạt Thần đã có thể tự do biến thành kỳ lân, mái tóc biến thành màu xanh, dưới ánh mắt chói rọi sẽ xuất hiện những cái vảy nhỏ.

Sau khi kết thúc sứ mệnh Thập Thần Túc, Mạt Thần và An Bội Tấn Nhất ẩn cư tại thần xã nơi phong ấn con ác thú kia, vừa trông coi phong ấn vừa giúp mọi người giải quyết một số sự tình kỳ quái.

Đến bệnh viện, An Bội Tấn Nhất nhìn nam hài đã hôn mê bất tỉnh, hai mắt và hai má hóp lại, tốc độ gầy yếu vượt qua mức có thể tưởng tượng, phần eo hở ra một khối, bác sĩ đã kiểm tra phát hiện có vật gì đó ở bên trong, nhưng chụp X-Quang kết quả vẫn là một tấm ảnh tối đen , không biết nó là gì.

An Bội Tấn Nhất nhìn thoáng qua khối sưng to kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Thủy nguyên phu phụ lập tức đứng im tại chỗ, giống như hi vọng cuối cũng cũng đã biến mất.

“Tấn Nhất, đứa nhỏ này không cứu sao?” Mạt Thần tâm địa từ bi, không muốn thấy ai phải chết đi.

“Thực đáng tiếc ” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng sờ sờ hai má Mạt Thần, rồi hướng Thủy Nghiên phu phụ, “Thực đáng tiếc tôi bất lực, thực xin lỗi.”

“An Bội tiên sinh nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp đúng hay không? !” Thủy nguyên phu nhân không muốn tin tưởng, loạng choạng kéo áo khoác của An Bội Tấn Nhất.

“Mỹ giai! Mỹ giai, đừng như vậy…” Thủy Nguyên tiên đinh kéo thê tử về, thê tử nằm trên vai trượng phu khóc đến thương tâm.

“Thủy Nguyên tiên sinh, đây là phòng bệnh, chúng ta hãy đến hành lang , tôi có lời muốn nói với ông.” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng kéo tay Mạt Thần, mỉm cười với Mạt Thần.

Mạt Thần hơi oán trách trừng mắt nhìn An Bội Tấn Nhất, khóe miệng lại nhịn không được kéo lên.

Đến trên hành lang, An Bội Tấn Nhất đỡ bả vai Mạt Thần đẩy Mạt Thần đến trước mặt Thủy Nguyên tiên sinh “Thủy Nguyên tiên sinh, tuy tôi bất lực, nhưng , vị tiểu bằng hữu này có thể cứu lệnh lang.”

“Thật sự? !” Thủy Nguyên tiên sinh không dám tin nhìn Mạt Thần, nhìn An Bội Tấn Nhất một cái thấy hắn không giống như đang nói giỡn, liền nắm tay Mạt Thần “Ngài nhất định phải cứu con tôi! Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi …”

An Bội Tấn Nhất kéo tay Mạt Thần lại, ánh mắt có chút bất mãn “Thủy Nguyên tiên sinh, cứu lệnh lang là chuyện cần làm, nhưng cứu được lúc này, không chắc cứu được lần sau, cho nên , có một số việc hi vọng ông có thể cẩn thận nhớ kỹ .”

“Được, An Bội tiên sinh cứ nói.”

“Lúc trước ngài đã chọc vào chính là một con xà linh pháp lực rất mạnh, hôm qua chính là ngày đó đẻ trứng, sỡ dĩ nó nằm giữa đường như vậy là vì đang hấp thụ linh khí của anh trắng, con trai ngài thật lâu cũng không về nhà được là do nó bày ra ảo cảnh, tôi không biết ngài đánh bậy đánh bạ làm sao lại phá được ảo cảnh đó, nhưng một loạt hành động của ngài khiến nó không đẻ trứng được , linh khí cũng không hấp thụ đủ, đành phải đem đứng gieo lên thắt lưng con ngài, để trưng tự hấp thụ tinh khí của lệnh lang , đó là nguyên nhân khiến lệnh lang bị như vậy.”

An Bội Tấn Nhất sờ đầu Mạt Thần “Lấy trứng ra khỏi thân thể lệnh lang rồi trải qua trị liệu cũng không có gì khó, vị tiểu bằng hữu này linh lực rất mạnh, có thể lấy trứng ra, nhưng chúng tôi chỉ có thể lấy trứng ra , còn lại các người phải tự làm, vì con xà linh kia đã nhận đình là gia đình các ông, nếu chúng tôi lấy trứng đi, ngày tiếp theo nó cũng sẽ tìm đến nhà của hai người, không thấy trứng cả nhà tiên sinh sẽ có tai ương ngập đầu.”

“A… vậy cái trứng kia, chúng tôi phải ấp như thế nào?”

“Đưa nó đến một nơi tối nhưng thoáng mát, đúng mười hai giờ mỗi đêm dùng bùa đốt lên hung khói một hai phút là được, bởi vì không mượn tinh khí của con người, cho nên phương pháp này phải duy trì một thời gian dài, nếu không khóe cái trứng ấy sẽ chết, lúc ấy chúng tôi cũng bất lực.”

“Tôi đã biết, tôi nhất định làm theo ” Thủy Nguyên tiên sinh liên tục gật đầu, “Hiện tại, xin An Bội tiên sinh cùng vị tiểu huynh đệ này cứu tôi đi .”

An Bội Tấn Nhất cười khổ nhìn Mạt Thần một cái, Mạt Thần mỉm cười lắc đầu, “Không quan hệ, cứu người đi ~ “

An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần cùng Thủy Nguyên tiên sinh về phòng bệnh, Thủy Nguyên phu nhân nằm bên cạnh giường bệnh khóc không ngừng, Thủy Nguyên tiên sinh kéo thê tử qua, nhỏ giọng nói thầm, Thủy Nguyên phu nhân lập tức cùng trượng phu ra khỏi phòng .

Thủy Nguyên tiên sinh có chút lo lắng và tò mà, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào.

Chỉ thấy An Bội Tân nhất lấy từ đâu đó ra ba lá bùa, dán xung quanh lưng nam hài, lại lấy ra một con dao , nhìn Mạt Thần gật đầu, Mạt Thần nhắm mắt vén tay áo lên, An Bội Tấn Nhất liền chém xuống, máu lập tức chảy ra, dọa Thủy Nguyên tiên sinh một thân mồ hôi lạnh, sau đó thấy An Bội Tấn Nhất đâm xuống lưng con mình, Thủy Nguyên tiên sinh liền chạy vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh hai người không để ý đến ông, Thủy Nguyên tiên sinh phát hiện những nhát dao kia đâm xuống, nhưng con mình hoàn toàn không mất một giọt máu, Thủy Nguyên tiên sinh hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra .

Tay An Bội Tấn Nhất chui vào trong cái khối đen ấy, chậm rãi lấy ra một cái trứng nhỏ như hòn đá, rồi kéo tay Mạt Thần qua, để máu của cậu nhỏ lên đó.

An Bội Tấn Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy khăn mặt lau tay cho Mạt Thần, sau khi lau sạch sẽ , nhẹ nhàng bún vào trán Mạt Thần một cái , lúc nay cậu mới mở mắt ra.

“Này… Xong rồi?” Thủy Nguyên tiên sinh giống như vẫn còn đang khiếp sợ.

“Xong rồi.”

Thủy Nguyên tiên sinh chạy lên cầm tay Mạt Thần, phát hiện trên tay cậu cả một vết thương cũng không có.

“Này…”

“Thủy Nguyên tiên sinh không cần để ý, trước đến xem có phải lệnh lang đã khỏe lại rồi hay không?” Mạt Thần biết An Bội Tấn Nhất mà ôn nhu như nước là thế nào cũng đang ăn giấm chua, vội bỏ tay ông ra chỉ chỉ nam hài trên giường bệnh .

Thủy Nguyên tiên sinh chấn kinh, Thủy Nguyên phu nhân vừa đến nhìn thấy bộ dạng của nhi tử cũng hoảng sợ. Một phút trước còn gầy gò như thây khô, bây giờ lại khỏe mạnh hồng nhuận.

“Này… Đây quả thực…” Thủy Nguyên phu nhân lập tức quỳ gối trước mặt An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần, hai người vội đỡ bà dậy.

“Đại lễ vẫn là miễn đi, chỉ hy vọng Thủy Nguyên tiên sinh nhớ rõ lời tôi nói vừa rồi .” Anh Bội Tấn Nhất vươn tay, đem khối trứng kia cho ông “Về phần thù lao, chờ sau khi ấm trứng xong , xác của nó thỉnh đưa đến nhà An Bội.”

“Được , tôi nhất định làm theo.”

“Cứ như vậy, chúng tôi cáo từ.”

An Bội Tấn Nhất cùng Mạt Thần như gió đi ra ngoài cửa, khi Thủy Nguyên tiên sinh đuổi theo, đã không thấy bóng dáng hai người đầu .

Hai tháng sau, vào một buổi sáng, An Bội Tấn Nhất đang nằm ngang trước cửa nhấp nháp ly rượu xanh, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc trên trán theo gió đong đưa, thời tiết rất tốt, tâm tình An Bội Tấn Nhất cũng tốt theo .

“Tấn Nhất.”

Trước mắt xuất hiện thân ảnh của một tiểu thiếu niên, An Bội Tấn Nhất trong lòng một trận ngọt.

“Là nhà của anh đưa đến, mang đồ vật này cho anh .” Mạt Thần mở ra hộp gấm ra , bên trong là những mảnh vụn trong suống lấp lánh “Có phải là xác trứng kia không? Thật đẹp nha ~ “

“Ai quan tâm chứ?” An Bội Tấn Nhất cười mỉm đụng vào chóp mũi Mạt Thần “Dù xinh đẹp cỡ nào cũng không bằng bảo bối nhà anh.”

“Nói cái gì đó, anh uống nhiều quá hả?” Mạt Thần đỏ mặt, đóng hộp gấm lại , xoay người muốn đi, lại bị An Bội Tấn Nhất kéo vào trong ngực.

“Anh quyết định , về sau anh sẽ không để bảo bối nhà anh vì cứu người khác mà khiến mình đầy vết thương.” An Bội Tấn Nhất vùi đầu vào vai Mạt Thần, tóc hắn cọ cọ khiến cậu ngứa ngáy.

“Sao mới sáng sớm đã làm nũng rồi?” Mạt Thần cũng xoay người ôm lấy An Bội Tấn Nhất.

“Dù sao vương đã quyết định, về sau nghe theo.”

“Được…”

Ba năm sau, Thủy Nguyên phu nhân hạ sinh một cô con gái, khi cô bé vừa y y biết nói , phát hiện một con rắn da xanh mắt đỏ nằm thẳng trên cửa sổ…

2. Chương 2: Dị Nhân

Tiểu Lâm Lăng nhìn núi rừng rậm rạo xung quanh, trong lòng thầm nghĩ.

Nơi này thật sự sẽ có người ở sao?

Tuy nói cảnh sắc trên núi rất đẹp đích xác làm mắt người ta không có người gian nghỉ ngơi, nhưng ở nơi , không có điện cũng không có hệ thống cung cấp nước uống, rất bất tiện, Lâm Lăng nghi hoặc có khi nào mình bị lừa hay không.

Nhưng bạn trai của cô dạo này có hành vi khác hẳn với người thường, chạy chữa cũng không có hiệu quả, đang lúc lo lắng, Lâm Lăng nghe người ta nói, âm dương sư gia chủ gia tộc An Bội đương nhiệm đang ở trên ngọn núi này, pháp thuật kỳ lạ; Lâm Lăng ôm hy vọng có thể thử vận may một lần, nhưng đi mãi cũng không thấy căn nhà nào, Lâm Lăng đang cân nhắc có nên về hay không, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước suối róc rách.

Lâm Lăng có chút mệt, liền đi theo tiếng nước suối, ngồi xuống rửa mặt.

Lúc đang rửa tay, Lâm Lăng đột nhiên phát hiện nước suối ở đây phát ra ánh sáng xanh, đến bàn tay cũng nhiễm một vần sáng, hơn nữa, Lâm Lăng cảm giác được khi rửa mặt xong làn da rất thoải mái, mọi tế bào trên da như được hoạt hóa.

“Thật thần kỳ.”

Xuất phát từ tò mò, Lâm Lăng đi dọc vào dòng xuống, càng đến thượng nguồn, vầng sáng màu xanh càng mãnh liệt.

Một trận nước ầm ầm, mơ mơ hồ hồ đã nghe đươc tiếng thác nước.

Lâm Lăng đi qua rừng cây, trước mặt hiện ra một màn sương trắng.

Cảnh sắc quá đẹp! Lâm Lăng từ đáy lòng ca ngợi. Nhưng dư quang nhìn thoáng qua, đột diệt phát hiện bên thác nước một nam tử tóc dài đang ngồi, nửa trên xích lõa, hệ thể chỉ dùng một chiếc khăn tắm vây quanh, quơ chân đá bọt nước c.

“A! !” Lâm Lăng phát từ bản năng cao giọng thét lên.

Nam tử tóc dài nghe thấy tiếng nữ nhân, quay lại là một người xa lạ, vội vàng vơ lấy ki-mô-nô bên cạnh phủ lên.

Hai người xấu hổ đối diện.

“Làm sao vậy?” Trong nước một nam hài vươn lên, trên tóc dính nước nhiễm một tầng sáng màu xanh, giống như màu nước suối y đúc.

Nam hài đi lên, hiển nhiên không chú ý đến tồn tại của Lâm Lĩnh, nam nhân tóc dài liền kéo nam hài vào trong ngực, dùng ki-mô-nô của mình bọc lên .

Lâm Lĩnh lấy lại tinh thần, mới phát hiện nhìn nam nhân đang tắm là hành động thất lễ cỡ nào. Lâm Lĩnh vội vàng xoay người.

…

Lâm Lĩnh đùa nghịch chén trà, bởi vì không có ý tốt, chủy chung không dám ngẩng đầu đối diện với hai người.

“Tôi chính là An Bội Tấn Nhất, có chuyện gì mời cô cứ nói .”

“Cái kia…” Lâm Lăng nâng đầu, chỗng lại con ngươi mỉm cười của An Bội Tấn Nhất, không khỏi đỏ mặt “Là như vậy, bạn trai của tôi giống như bị quỷ nhập vậy, rất khác thường, cho nên mới đến tìm An Bội tiên sinh, muốn ngài đến hỗ trợ chúng tôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngay khi anh ấy trả hết nợ, tôi nghe nói anh ấy gặp phải một chuyện rát kỳ quái, tôi cá là chuyện hắn khác lạ có liên quan đến chuyện này…”

Bạn trai của Tiểu Lâm Lăng tên là Điền Quảng Ngạn, rất thích sưu tầm súng óng, sau khi gia nhập một xã đoàn săn thú, liền thường xuyên cùng các bằng hữu lên núi săn bắn.

Hôm nay, Điền Quảng Ngạn mang theo súng săn cùng các bằng hữu lên núi, lên tới đỉnh mới phát hiện bị lạc , trên núi di động không có tín hiệu, để tìm được các bằng hữu, Quảng Ngạn thường nổ súng để báo vị trí của mình.

Quảng Ngạn đi vào một nơi càng ngày càng âm u, nhưng lại rất tanh tưởi, quảng Ngạn tâm sinh phiền chán , nổ thêm mấy phát súng.

Bả vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ, Quảng Ngạn liền chỉa súng về người phía sau, phát hiện là một lão nhân tóc vàng dài .

“Ông là ai?”

“Tiểu tử, đừng nổ súng nữa, cậu nổ súng, đem con cháu của tôi dọa không dám ra đây.” Lão nhân mỉm cười, lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn.

Quảng Ngạn trong lòng một trận sợ hãi, thần kinh toàn thân đều khẩn trương lên, trong lòng xoay chuyển, vừa rồi rất lâu cũng không có thấy ngôi nhà nào đây, lại không phát hiện ai cả, trên đường lá rụng rất nhiều, lão nhân kia thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng mình, mà không phát ra âm thanh nào cả, càng nghĩ càng cổ quái.

“Lão nhân gia, nhà ông ở đâu vậy?”

“Nhà tôi ở kế bên đây, rất nhiều năm.” Lão nhân cười đến lớn hơn nữa, hàm răng sắc nhọn càng không giống con người .

Quảng Ngạn lấy đủ dũng khí, bắn vào ngực lão nhân một phát, lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống. Quảng ngạn vừa nhìn, đúng là một con chồn! Lập tức bị dọa mồ hôi lạnh túa ra, khiến lưng Quảng Ngạn ướt một mảnh, không nghĩ được gì nữa, cứ chạy như điên, vô tình lại trở về cánh rừng kia.

“Đây chính là anh ấy nói cho tôi biết, lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh ấy nói đùa dọa tôi thôi, nhưng gần đây bộ dáng của anh ấy , làm tôi cảm thấy… Thật sự là bất khả tư nghị…”

“Bây giờ cậu ta thế nào?”

“Anh ấy thường xuyên rời nhà vào buổi tối, thích ăn thịt gà, hành vi … càng ngày càng giống động vật…”

“Chồn sao?”

“Đúng vậy…”

Mạt Thần nghe cảm thấy chán ghét, mắt vừa chớp “Đây là do gieo gió gặt bão, vì sao phải đánh chết lão nhân ấy? Ông ta gây bất lợi cho hắn sao ? Vạn nhất ông ta là còn người thì nên làm gì? Hắn giết chết một con người, có phát luật trừng trị, hắn đánh chết một còn chồn tinh, bây giờ cũng là trừng phạt của hắn.”

“Không thể nói như vậy…” Lâm Lĩnh vừa muốn cãi lại, lại bị ánh mắt sắc bén của Mạt Thần bức trở lại.

“Thì sao?” Mạt Thần mặt mày trở nên uy nghiêm, “Sinh mệnh con người so với động vật quý giá hơn sao? Vì sao giết chết động vật giờ gặp báo ứng lại muốn chúng tôi cứu, chỉ bởi vì động vật không có lời nói à?”

Lâm Lăng tuy lo cho bạn trai mình, nhưng nghe Mạt Thần nói như vậy, một câu cũn không nói nên lời.

“Tốt lắm tốt lắm ” An Bội tấn sờ sờ tóc Mạt Thần “Đừng nóng giận, tôi nghĩ được một cách vẹn toàn đôi bên .”

“Biện pháp gì?”

“Cô chuyển lời đến người nhà bạn trai cô, hắn cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm, sẽ không biết mình biến thành động động, hơn nữa sau khi chết sẽ trở thành súc sinh, cho dù có luân hồi cũng đời đời kiếp kiếp làm động vật.” An Bội Tấn Nhất cúi đầu nhìn Mạt Thần, Mạt Thần tức giận khi An Bội Tấn Nhất giúp đỡ người đó, mặt mày vẫn chíu chặt “Nếu muốn thoát khỏi lời nguyền , không phải tôi không làm được, sau khi cô trở về nói cho người nhà bạn trai cô, phải kêu bọn họ lập một linh vị cho con chồn kia, bên trên viết rõ ‘Sinh phụ’, như vậy, con chồn đó cũng sẽ không nguyền rủa con trai mình.” * địa ngục chỉnh lý *

“A?” Hiển nhiên Lâm Lăng cảm thấy như vậy không ổn, trên mặt lộ vẻ khó xử .

“Hơn nữa tới ngày cúng, phải đến ngọn núi đó cúng thịt gà và hoa quả, vừa đi vừa khẩn cầu ‘Phụ thân đại nhân, con đến hiếu kính ba’, chính là như vậy, tôi đã nói xong.”

“Thật sự… Thật sự làm như vậy có thể khiến Quảng Ngạn trở lại bình thường sao ?”

“Đương nhiên, nếu không tin, tôi cũng không có biện pháp.”

“Cám ơn, cám ơn An Bội tiên sinh, tôi sẽ nói cho người nhà anh ấy biết.”

Mạt Thần ngồi xổm bên suối rửa hoa quả, vẫn còn đang nhận An Bội Tấn Nhất giúp người đó, nhưng chủ ý An Bội Tấn Nhất đưa ra cũng coi như là một loại trừng phạt.

Mạt Thần nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Trên gáy đột nhiên truyền đến một trận ấm áo, sau đó cả người lọt vào vòng tay của An Bội Tấn Nhất.

“Bảo bối than thở gì vậy?”

“Than thở anh là người tốt.”

“Còn sinh khí sao?”

“Anh đã quyết định rồi, em cũng không nói gì được, lại nói anh đề ra chủ ý tổn hại như vây, em muốn giận cũng giận không được.”

“Hôm nay tắm rửa không tận hứng, bị nữ nhân kia phát, chúng ta lại đến đi, nước tắm của kỳ lần bảo bối nhà anh nhà chính là nước thành trên trời…”

“Uy, đừng đánh trống lãng nha.”

3. Chương 3: Minh Tệ ( Tiền Âm Phủ )

Hôm nay, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày, mua xong cầm đồ từ siêu thị trở ra, khi đi ngang qua một trường học, đúng lúc lại đang tan trường .

An Bội Tấn Nhất dừng bước .

“Làm sao vậy?”

“Có thứ dơ bẩn, hơn nữa còn rất mạnh.” An Bội Tấn Nhất liếc mắt nhìn chằm chằm vào một người, Mạt Thân theo ánh mắt của hắn nhìn theo, là một nam sinh đeo kính tư văn nhã nhặn, nhưng hình như không có tinh thần cho lắm.

“Em không có sức mạnh của linh môi, nên không nhìn ra có gì khác lạ cả, người kia làm sao thế?”

“Rất đẹp trai.”

Mạt Thần giận dữ, xoay người đi nhanh về phía trước, bị An Bội Tấn Nhất kéo về trong ngực, rước lấy tiếng thét chói tai của nữ sinh khi nhìn thấy hai người.

“Anh đùa thôi.” An Bội Tấn Nhất nhỏ nhẹ dỗ Mạt Thần, “Người kia bị quỷ triền thân, nhưng không giống với những linh hồn khác, linh hồn đó rất mạnh, hoặc linh lực của nam sinh kia rất mạnh.”

“Thì sao chứ?” Mạt Thần trợn trắng mắt.

“Dù sao cũng rãnh rỗi, chúng ta cùng đi qua nhìn một cái.”

An Bội Tấn Nhất ở nơi không có người gọi Chu Tước đến, để Chủ Tước đem đồ vật lên núi, Chu Tước nhìn nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ, An Bội Tấn Nhất có chuyện muốn nhờ nên đành phải hạ giọng, đáp ứng sẽ mang mứt quả cho nó ăn, sau đó Chu Tước mới hưng phấn tiêu sái bay đi. Chịu ảnh hưởng của chủ tử nhà mình, mười hai thức thần của An Bội Tấn Nhất đều thích ăn mức quả, nhưng lại thích loại quả khác nhau, đặt biệt là Bạch Hổ thích mứt quả vị chân giò hun khói thật không ai hiểu nổi .

An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định với nam sinh kia, tuy hắn không nói gì thêm, nhưng cậu biết An Bội Tấn Nhất cũng phát hiện thêm một chuyện lạ.

Nam sinh đó luôn dừng lại ven đường mua đồ, nhưng mỗi lần trả tiền đều đổi tiền qua đổi tiền lại, cuối cùng ủ rũ không mua.

“Nam sinh kia cũng không phải không có tiền, vì sao mỗi lần đều như vậy?” Mạt Thần nhìn nam sinh lần thứ mười bảy ghé vào hàng quán nhịn không được hỏi An Bội Tấn Nhất.

“Em cũng phát hiện?” An Bội Tấn Nhất mỉm cười nhìn Mạt Thần, “Tuy rằng anh không rõ nam sinh kia thấy gì, nhưng anh thấy trên tiền của hắn có một loại hắc khí, hình như là oán niệm của oan linh.”

“Oán niệm cũng có thể bám vào tiền sao?”

“Bất cứ vật gì cũng có thể, bất cứ chuyện gì cũng có, chính là tích góp từng tí, sẽ bất lợi đối với em.” An Bội Tấn Nhất dắt tay Mạt Thần, lại khiến nữ sinh thét chói tai “Chúng ta đi qua giúp hắn, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Mạt Thần gật gật đầu, tùy An Bội Tấn Nhất đi đến bên cạnh nam sinh.

An Bội Tấn Nhất vỗ vai cậu ta, nam sinh quay đầu lại, nhìn thấy hai người xa lạ, vẻ mặt mê mang .

“Xin lỗi quấy rầy cậu một chút ” An Bội Tấn Nhất lấy ví từ trong túi áo ra “Cậu có thể đổi một chút tiền lẻ cho tôi được không? Tôi muốn mua đồ nhưng chủ quán không tiền thối.”

“A?” Nam sinh đẩy kính mắt, “Thực xin lỗi a, tôi không có tiền đổi cho anh ~ “

“Để tôi đoán, không phải cậu … dùng tiền cho người chết chứ?”

Nam hài kinh hãi, tiến lên một bước nắm chặt áo khoác của An Bội Tấn Nhất, “Anh…Sao anh biết ? !”

An Bội Tấn Nhất vỗ vai cậu ta “Không bằng như vầy, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện của cậu, thuận tiện đổi tiền cho cậu.”

Đến một quán nước ngồi xuống, An Bội Tấn Nhất lấy tiền của nam hài tên là Linh Mộc Tú, đưa qua cho Mạt Thần xem.

Mạt Thần nhìn nhìn, nhưng vẫn là tờ một trăm yên, lật trái lật phải cũng không thấy gì kỳ quái, không rõ vì sao An Bội Tấn Nhất lại nói đây là tiền dùng cho người chết.

An Bội Tấn Nhất lấy lại tờ tiền kia, đặt trước mặt Linh Mộc Tú “Bây giờ cậu thấy nó như thế nào ?”

“Không phải, vừa rồi tôi thấy là một tờ minh tệ, bây giờ thì là loại tiền phổ thông; kỳ thật khi anh vừa lấy, nó đã trở thành một tờ tiền bình thường.”

“Đúng vậy, bởi vì khi tiền rời khỏi tay cậu, oán niệm bám bên trên cũng biến mất, nên cậu mới thấy nó là tiền thật” An Bội Tấn Nhất từ ví rút ra một tờ tiền đưa cho Linh Mộc Tú “Cậu cầm đi, nhìn xem nó là gì .”

Mộc Tú vừa tiếp xúc với nó, liền trở thành tiền âm phủ, cậu ta buông tay, minh tệ liền trở về tiền giấy ban đầu .

“Đây là có chuyện gì?”

“Trước tiên cậu phải trả lời một vấn đề của tôi, khi nào cậu phát hiện loại tình huống này?”

“Ân… vào buổi tối hôm trước, tôi nằm mơ một giấc mộng…”

Trong mộng Linh Mộc Tú đang đi dạo trong một con phố mình rất quen thuộc, hơn nữa có rất nhiều đồ vật, nhưng khi cậu ta đi đến một căn tiệm, phát hiện chủ quán đưa cho hắn tiền của người chết, Mộc Tú đương nhiên trở về tìm căn tiệm kia, chủ quán vừa giải thích vừa đưa tiền khác, Mộc Tú cầm tiền rời khỏi, đi xa mới lấy ra nhìn , lại là tiền âm phủ! Mộc Tú giận dữ tìm lại căn tiệm đó, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Mộc Tú liền tỉnh lại, phát hiện tiền của mình thật sự biến thành minh tệ.

“Giấc mộng khủng bố lắm đúng không?”

“Ân… Đúng vậy, hơn nữa, ” Ngón tay An Bội Tấn Nhất chỉ lên một bên huyệt thái dương của Linh Mộc Tú “Nơi này ” rồi sau đó lại chỉ qua bên kia “Nơi này ” cuối cùng chỉ về phía trái tim của cậu ta “Và nơi này, đều tràn ngập hắc khí của oán niệm.”

“Cái gì gọi là… Hắc khí của oán niệm?” Nhìn An Bội Tấn Nhất nói, cậu ta không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

“Cậu có thót quen không tốt, nên mới thấy giấc mơ này, mắt cậu sẽ sinh ra huyễn chướng*.”

(Huyễn chướng: Giống như một loại ảo giác)

“Thói quen không tốt?”

“Đúng vậy, cậu cẩn thật nghĩ lại đi. Nhưng không cần nói cho chúng tôi biết, tự mình phát hiện, huyễn chướng sẽ không xuất hiện nữa.” An Bội Tấn Nhất mỉm cười, “Trên người cậu vốn có quỷ bám theo, tôi vừa dùng cái này đuổi nó đi, linh lực của cậu trong nhân loại cũng không tính là tồi, mặc kệ tốt hay xấu nhưng nằm trên người cậu sẽ khuếch trương rất lớn, cho nên nhất cử nhất động của cậu đều phải cẩn thận.” An Bội Tấn Nhất lấy ra một lá bùa ngũ hành trận, chiết mấy chiết đưa cho Mộc Tú “Cái này có thể ngăn những phược* linh và oan linh đến gần cậu, phải mang theo bên người.”

(Phược : trói buộc)

“Cám ơn, nhưng anh có thể nhắc một chút về thói quen không tốt của tôi được không?”

“Tự mình nhớ đến mới có ý nghĩa ~” An Bội Tấn Nhất vừa nói liền đứng dậy lấy ví tính tiền.

Linh Mộc Tú nhìn thoáng qua cái ví của An Bội Tấn Nhất, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính là mình có tật xấu ham món lợi nhỏ!

Lúc đứng trước cửa quán nước, An Bội Tấn Nhất lại đưa cho Linh Tú Mộc một phù chú có vẽ một con bướm, nói đây là hắn và Mạt Thần dẫn đường cho cậu ta.

Mộc Tú nhìn Mạt Thần lạnh lùng đi ở phía trước còn An Bội Tấn Nhất đi ở phía sau như đang giải thích gì đó, cảm giác này thật sự là cuộc gặp gỡ bất ngờ.

4. Chương 4: Tự Sát

Linh Mộc Tú vừa đi đến sơn đạo, từ trong túi móc ra phù chú của An Bội Tấn Nhất đưa, đây là lá bùa lần trước An Bội Tấn Nhất để lại cho Mộc Tú. Bên trên vẽ một con bướm, như đang muốn bay đi.

Linh Mộc Tú ném bùa lên trời, lá bùa biến thành một đạo bạch quang, hình thành một con buóm, hai cánh vỗ vỗ, bay thẳng lên núi, Mộc Tú liền đuổi theo .

Phong Linh ngoài thần xã của An Bội Tấn Nhất vang lên, Anh đang lau bàn nhìn thấy, bước vào trong phòng tìm hắn, vừa tiến vào, liền thấy An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đang thân thiết, Anh xấu hổ lấy tay che mắt, lại chừa ra khe hở lặng lẽ nhìn lén.

An Bội Tấn Nhất thấy Anh, kéo Mạt Thần vào ngực, ho nhẹ một tiếng.

“Anh, vào phòng phải gõ cửa, đó là lễ nghi cơ bản.”

Anh ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. An Bội Tấn Nhất không có cách nào giận dữ đối với đứa nhỏ tâm trắng như giấy này, đáng tiếc xuân sắp qua đi, Anh phải trở lại làm cây anh đào, cũng phải lụi tàn theo gió xuân , nghĩ đến đây, An Bội Tấn Nhất không khỏi có một tia thương cảm .

“Anh, có chuyện gì?”

Anh là một đóa anh đào được môi giới cho làm thức thần, không thể nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ, càng nhìn không thấy ưu thương chợt lóe qua của hắn; Anh chỉ chỉ Phong Linh bên ngoài, ý bảo có khách đến tìm.

“Ân, ta đã biết, ngươi đi nấu nước, chuẩn bị trà.” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần, “Còn em giúp anh thay quần áo.”

Linh Mộc Tú ngồi xuống bàn trà, nhìn nhìn Anh đang đặt trà xuống, lại nhìn An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần “Sao mấy anh biết tôi sẽ đến?”

“Gió nói cho tôi biết.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ, lại khiến Mộc Tú kinh ngạc, nhưng trải qua chuyện lần trước, Mộc Tú biết An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần không phải là người thường, chuyện khó hiểu cũng trở nên dể hiểu hơn.

“Lần này tôi đến, là vì trong trường xảy ra một chuyện lạ, cho nên đến thỉnh giáo một chút.”

“Mời nói .”

“Ân… Tôi cũng chỉ nghe từ một bạn học, không phải tận mắt chứng kiến, cho nên chỉ có thể nói sơ sơ…”

Một tháng trước, ký túc xá trong trường học đã được xây xong, học sinh lòng đầy vui mừng dọn lên lầu mới , chính là, vào ngày hôm sau khi các học sinh dọn đến tầng bốn; phát hiện một nữ sinh nổi tiếng chết trong nhà tắm, gương mặt trên thi thể giống như bị khủng hoảng đến cực độ, cực kỳ dữ tợn; nhà tắm và WC liền với nhau , nghe nói, đêm đó có một nữ sinh khác đi vệ sinh, bỗng nghe nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, vừa chạy đến, thì cô gái ấy đã nằm trong vũng máu, đầu rời khỏi xác, không biết bị hung khí nào chặt đứt, chết ngay tại chỗ.

Nhưng thứ kỳ quái nhất, chính là phòng tắm nằm ở chính giữa ký túc xá, nói cách khác nó nằm gần cuối hành lang , hung thủ sau khi giết người phải chạy qua một đoạn hành lang dài, mà không bị ai phát hiện hiện là chuyện không thể nào, từ phòng tắm đến phòng WC chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ, muốn thoát thân từ đó cũng không được.

Theo cảnh sát điều tra, thời gian nạn nhân chết là sau khi KTX tắt đèn chưa bao lâu, học sinh đều nằm trong phòng chưa ai ngủ, các học sinh có thể tự làm nhân chứng chứng thời gian cho nhau, cũng loại trừ khả năng do học sinh khác giết. Sau khi điều tra bối cảnh của cô gái kia, trên tư liệu nói học sinh này thành tích cũng trung bình, mồ côi cha từ bé, tổng hợp đủ loại , cảnh sát không thể không tuyên bố đó là tự sát.

Mấy học sinh khác đối với kết quả này không hề hài lòng, bởi vì ai cũng biết cô ấy tuyệt đối là bị giết, bởi vì hung thủ và hung khí chưa tìm được, nếu tự sát, không phải hung khí sẽ nằm trong tay nạn nhân hay sao? Ai lại tự tử rồi lại tự chặt đầu của mình ra?

Chuyện này trở thành đề tài để dư luận bàn tán, có người cho rằng là bọn con gái gây án, nếu không trong thời gian ngắn ngủi sao có thể chặt đầu nạn nhân được, nhất định bọn họ tạo chứng cứ giả cho nhau. Trong lúc nhất thời, tin đồn lại này quá mức hợp lý, khiến mọi người trong KTX nữ hoảng sợ.

Nhưng không lâu sau đó, một nam sinh lại chết giống y như hệt cô gái đó trong phòng tắm nam.

Khả năng nữ sinh gây án bị phủ định, một đám nữ sinh không thể nào chui nào KTX nam được, càng không thể dùng một loại thủ pháp giết người.

Liên tục xảy ra hai vụ án, khiến mọi học sinh đều sợ hãi, không ai dám đến nhà tắm vào buổi tối.

Nhưng mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại xảy ra hai vụ án tương tự, mấy học sinh không thể nào chịu được loại lo lắng đề phòng này, đòi chuyển trường hoặc dọn KTX , những học sinh không thể không ở lại đành gọi người nhà viết thư cho hiệu trưởng, yêu cầu ông lập tức giải quyết chuyện kỳ lạ này, không thì xây một tòa KTX mới.

Kéo dài đến nay, hai vụ án đó vẫn chưa được giải quyết .

“Ân…” An Bội Tấn Nhất sờ sờ nhóm râu còn chưa cạo sạch hồi sáng, rồi dùng cằm cọ cọ vào mặt Mạt Thần “Sự tình xem ra rất nghiêm trọng, chúng ta đi xem nhé?”

“Em nghe theo anh, dù sao em cũng đang rảnh.”

Linh Mộc Tú đã sớm đoán được quan hệ của hai người, cũng may cậu ta không kỳ thị, đối với cử chỉ thân mật của bọn họ cũng chỉ cười cười.

An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần thay quần áo, giả trang thành học sinh đã tốt nghiệp đến thăm giáo viên trường cũ, thuận lợi trà trộn vào trường học. Hai người tay trong tay rước lấy vô số nữ sinh thổn thức, Mạt Thần cười nói An Bội Tấn Nhất đã có tuổi còn bày đặt giả làm học sinh, không ngờ bị hắn ôm chặt , Linh Mộc Tú cười nói với Mạt Thần họa là từ miệng mà ra.

Hai người cười cười nói nói một bộ dáng thoải mái khiến Linh Mộc Tú không nghĩ bọn họ là đến để giải quyết vụ án giết người .

Đến KTX, An Bội Tấn Nhất cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, lập tức đi đến phòng tắm. Theo lời hắn nói thì “Nếu như do con người làm ra, thì đây là trách nhiệm của cảnh sát.”

Vừa đến phòng tắm, An Bội Tấn Nhất chỉ nhìn lướt qua, liền hiểu được nguyên nhân mọi chuyện.

Ba người ngồi ở bên cạnh sân thể dục, An Bội Tấn Nhất rất hưởng thụ hút thuốc , hoàn toàn không để ý đến Linh Mộc Tú như sắp điên lên, Mạt Thần biết tật xấu của hắn cũng không thèm để ý, ở một bên nhìn học sinh chơi bóng rỗ .

“Ánh mắt!”

Mạt Thần không để ý tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mấy anh đẹp trai đang chơi bóng .

An Bội Tấn Nhất áp sát mặt vào Mạt Thần “Dám hồng hạnh xuất tường? Buổi tối anh hành hạ em chết.”

“Anh không nói nguyên nhân, thì em đành phải tìm cái gì đó cho đỡ buồn chứ~ “

An Bội Tấn Nhất thở dài, Linh Mộc Tú nhìn bầu trời âm u ai thán đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Là tự sát.”

“Cái gì?”

“Từ một góc độ khác, cũng là bị giết.”

“Như thế nào…”

Mạt Thần khoát tay ngăn cản Mộc Tú “Cậu để anh ấy nói .”

“Chết là bởi vì trên tường có hai mặt gương đối nhau” An Bội Tấn Nhất giẫm chân diệt tàn thuốc, nói với Mộc Tú “Cậu cũng nhìn thấy, hai bên tường trong phòng tắm đều đặt một tấm gương lớn, còn là đối diện nhau nữa đúng không?” Mộc Tú gật đầu, An Bội Tấn Nhất tiếp tục nói ” ‘Hai mặt gương đối diện, sẽ biến hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp, đây là một câu nói trong sách cổ, chắc cậu cũng nghe qua, hai tấm gương chiếu vào nhau, những vật ở chính giữa sẽ sinh ra vô số hình ảnh giống nhau, ở hình chiếu thứ mười ba , sẽ khiến không khí trở nên xấu đi. Theo nhân loại mà nói, cảm xúc tiêu cực tích lũy quá nhiều, mà trong căn phòng kia ánh sáng lại không đủ, tự nhiên hình thành một loại oán niệm , cũng là oán hận do con người chất chứa, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chặt bỏ đầu người soi gương vào ban đêm .”

Linh Mộc Tú một trợn mắt há mồm, “Nói cách khác, tự mình tích lũy oán niệm rồi giết mình?”

“Chính là như thế vậy” An Bội Tấn Nhất gật đầu, “Trong sinh hoạt hằng ngày sẽ gặp phải những chuyện không vui không như ý mình, nếu để trong lòng không tiêu tan, cảm xúc tiêu cực sẽ trở nên nghiêm trọng, tinh thần trở nên nặng nề, trong đầu sẽ xuất hiện một loại ý tưởng linh tinh như “Không bằng chết đi cho rồi”, loại oán niệm này khi tích lũy lại sẽ tự giết mình, là bởi vì oán niệm không thể không chế, cho nên tôi mới nói vừa là tự sát , cũng là bị giết.”

“Thật lạ lùng!”

“Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, cổ nhân yêu cầu rất nhiều về gương, tỷ như không đặt ở đầu giường, không đặt đối diện với phòng ngủ, còn rất nhiều; nhưng mà gương cũng là bảo vật hấp thụ quỷ hồn, sử dụng rất dễ, cũng là có thể trừ tà.” An Bội Tấn Nhất dừng một chút, “Đem gương ở phòng tắm của các cậu đổi sang nơi khác, sẽ không còn ai chết nữa, về sau sẽ không còn xuất hiện loại chuyện này.”

“Đơn giản như vậy?”

“Vậy cậu muốn sao? Cũng không phải yêu ma tác quái.”

“Phức tạp thật lâu mà nghe anh nói, giống như không có chuyện gì vậy.” Linh Mộc Tú vẫn không dám tưởng tượng oán niệm có thể mạnh mẽ đến mức giết chết con người.

“Trải qua chuyện này, tôi chỉ có thể nói vậy hiệu trưởng của cậu , ông ta một chút thưởng thức cũng không biết.”

Trải qua Linh Mộc Tú và một số học sinh có danh tiếng hợp lực, hiệu trưởng cũng hạ lệnh ấn theo An Bội Tấn Nhất nói dẹp gương đi. Khi tháo gương ra, phía sau gương có dấu lõm hình cây đao, bên trong còn có vết máu.

Từ nay về sau, trong phòng tắm KTX không còn xảy ra chuyện học sinh bị chặt đứt đầu.

5. Chương 5: Hung Trạch ( Thượng )

Thời tiết dần dần nóng lên, An Bội Tấn Nhất từ thùng nước lấy ra một lon bia, nằm ở bên cửa vừa đón gió vừa thưởng thức hoa cỏ trong viện.

Mạt Thần bưng một dĩa cá lát đến, đặt bên cạnh An Bội Tấn Nhất “Có thời gian thì anh mau đi cắt tóc đi, đã dài đến mông rồi, em nhìn thôi cũng thấy nóng .”

“Nhiệt lượng đều từ ở chỗ này bay ra ngoài hết rồi ” Ngón tay An Bội Tấn Nhất chỉ chỉ vào lồng ngực lõa lồ của mình “Không tin em sờ thử đi?”

“Em mới không sờ.” Mạt Thần xoay người muốn rời khỏi, lại bị An Bội Tấn Nhất kéo vào lòng, vén vạt áo lên, đem ngực mình dán lên người cậu, cười đến cực kỳ vui vẻ.

“Thế nào? Anh nói không nóng đúng không?”

“Nói bậy!” Mạt Thần đỏ mặt đẩy An Bội Tấn Nhất ra, An Bội Tấn Nhất lại giống keo dán chuột dính vào người Mạt Thần đẩy thế nào cũng không chịu ra .

Đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đồng thời quay đầu, đập vào mặt chính là đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Đó chính là Liên

Thức thần, là An Bội Tấn Nhất lấy một đóa hoa sen dùng môi giới làm thành. Thức thần cấp thấp được triệu tập hoàn toàn phục tùng lại không có ý nghĩ, nhưng thức thần cũng có thể học tập, giống như Anh ngây người bên chủ nhân một thời gian cũng có một loại phản ứng theo trình độ nào đó, mà Liên lại là một thức thần vừa được chế tạo, tựa như một đứa trẻ mới sinh, cái gì cũng không biết. Anh nhìn thấy An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần thân thiết còn biết lảng tránh, nhưng Liên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nói Liên cái gì cũng không hiểu, nhưng bị người nhìn như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ, An Bội Tấn Nhất buông Mạt Thần ra, Mạt Thần tâm tình tốt, kéo Liên chạy đến chỗ khác chơi.

Vừa rồi cùng Mạt Thần vui đùa ầm ĩ, An Bội Tấn Nhất cả người toàn mồ hôi, xoay người đi vào phòng tắm. Nằm trong thùng gỗ lớn, hắn một bên hút thuốc một bên nhắm mắt nghĩ đến bộ dáng của Mạt Thần.

Nếu nói đến con nít , Mạt Thần làm sao chưa từng trải qua? Nhưng trên lưng cậu gánh vác rất nhiều chuyện, nặng nề đến khó có thể thoải mái tươi cười.

Nghĩ đến đây, An Bội Tấn Nhất chỉ muốn cùng Mạt Thần cứ sống không buồn không lo như vậy, không có chiến đấu, không có âm mưu, không có thần khí lời nguyền, không có sứ mệnh phải hoàn thành nhiệm vụ. Thả lỏng, không còn gì có thể tốt hơn.

An Bội Tấn Nhất linh quang vừa hiện, trên mặt liền nở một nụ cười.

Ngày hôm sau, trong lúc Mạt Thần còn đang nửa tỉnh nửa mê, thì thấy An Bội Tấn Nhất đang thu dọn đồ đạc.

“Anh đi đâu vậy?” Mạt Thần dụi dụi mắt, hỏi.

“A?” An Bội Tấn Nhất thấy cậu tỉnh, đi đến hôn lên trán cậu “Anh chuẩn bị mang em đi chơi, ở đây mãi cũng thấy buồn.”

“Đi đâu a?”

“Đến nơi sẽ nói cho em biết, khẳng định em chưa từng đến đó .” An Bội Tấn Nhất hướng Mạt Thần nháy mắt mấy cái “Mau rời giường, chúng ta ăn xong điểm tâm liền lên đường.”

“Đây là nơi Khải và Thách đính ước đó nha ~”

Nơi An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đến chính là địa phương có suối nước nóng ở một ngọn núi tuyết .

“Cảnh sắc đẹp quá.” Từ đáy lòng Mạt Thần cảm thán.”Nhìn không ra hai người bọn họ lại lãng mạng như vậy .”

“A ~” An Bội Tấn Nhất kéo tay Mạt Thần, “Đi, đi tìm khách sạn, buổi tối chúng ta đến ngâm suối nước nóng.” An Bội Tấn Nhất hướng Mạt Thần cười xấu xa.

Trên đầu Mạt Thần không ngừng xuất hiện hắc tuyến “Rốt cuộc là mang em đi chơi hay là cho anh chơi?”

An Bội Tấn Nhất từ chối cho ý kiến, hạnh phúc khiến người muốn nói lại thôi. Hai người tìm được một lữ quán cũng không tồi, trang trí theo kiểu xưa, đi trên sàn nhà còn phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, xung quanh là các loại tranh chữ.

Xin chào quý khách , ở quán của chúng tôi buổi tối sáu giờ có trận đấu thi uống bia, tám giờ có biểu diễn, mời quý khách đến tham dự .” Bà chủ vội vàng giới thiệu cho An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần.

“Được, chúng tôi nhất định đến.”

Kéo cửa phòng thuê ra, An Bội Tấn Nhất đơn giản đem hành lý để qua một bên, đến ban công nhìn phong cảnh bên ngoài, đáng tiếc cảnh sắc từ căn phòng này nhìn không tốt lắm, không thấy ngọn núi tuyết kia, đối diện là một công trường đang thi công, nhìn sơ sơ cũng thấy có thể là một khách sạn cao cấp theo phong cách hiện đại, cả khách sạn trên cơ bản đã xây xong, nhưng thoạt nhìn có chút kỳ quái.

“Bà chủ.” An Bội Tấn Nhất gọi bà chủ vừa mới tiến vào đưa trà, chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi “Nơi này đang đình công sao? Nhìn giống như chưa hoàn công , lại không có ai làm tiếp.”

“Nơi đó a.” Bà chủ dáo dác nhìn xung quanh “Nghe nói nơi đó không sạch sẽ, để ở đó một tháng không ai thèm đụng đến, ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói ở đó luôn có người chết, tất cả đều chết đuối vào nửa đêm.”

“A?” An Bội Tấn Nhất híp mắt “Không phải là ngoài ý muốn sao?”

“Làm sao thế được ?” Bà chủ nghĩ nghĩ “Ngẫu nhiên phát sinh thì được . Ân… chắc là ngoài ý muốn , nhưng có nhiều người cùng chết một kiểu, càng truyền càng tà, bây giờ ai cũng không dám đi đến đó.. Để ngừa vạn nhất, các cậu cũng đừng đến đó a.”

“A, như vậy a, cám ơn bà chủ đã nhắc nhở.”

“Đến đây là để vui chơi, đừng suy nghĩ những chuyện không thoải mái, hảo hảo nghĩ ngơi đi.”

Bà chủ đi rồi, An Bội Tấn Nhất nhìn khách dạn ở đối diện một lát, sâu kín thở dài một hơi.

“Như thế nào? Anh lại thấy cái gì?” Mạt Thần biết An Bội Tấn Nhất ngày sinh âm dương huyễn đồng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện người bình thường không thể biết được, nhất định An Bội Tấn Nhất nhìn thấy gì đó, Mạt Thần lo lắng hỏi.

“Không có gì, đúng như bà chủ kia nói, lần này đến đây là để vui chơi, cho nên anh không muốn quản mấy chuyện loạn thất bát tao .” An Bội Tấn Nhất ôm lấy Mạt Thần, tay lại không an phận bắt đầu chui vào dục bào cậu vừa mới thay, Mạt Thần đập tay hắn ra, gương mặt đỏ ửng ra khỏi phòng.

Buổi tối, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đồng thời ngồi xem biểu diễn, ở đây cơ hồ toàn là nam nhân, đều do tác dụng của trận đấu bia kia, không khí cực kỳ high, Mạt Thần ngồi cạnh một đá,m nam nhân hai mắt tỏa sáng, trong lòng thật không thoải mái.

“Uy, không có gì hay, trở về đi.” Mạt Thần kéo kéo tay áo của An Bội Tấn Nhất, “So với nghệ kỹ của Lưu Ly tỷ tỷ còn kém xa .”

Lưu Ly là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Mạt Thần đã từng gặp qua, mặc kệ là dung mạo , khí chất hay tài hoa, đều so mới mấy nghệ kỹ hạng ba này hơn gấp trăm lần, đương nhiên hồng bài của Anh Vũ Lâu cũng không phải chỉ là cái danh.

“Ân… Được rồi.” An Bội Tấn Nhất cười tủm tỉm, thấy Mạt Thần chu chu cái miệng nhỏ nhắn biểu tình so với nghệ kỹ còn phấn khích nhiều.

Từ chỗ ngồi đứng lên, An Bội Tấn Nhất rất xa liền nhìn thấy một người ngồi trong góc.

“Em nhìn kìa.” An Bội Tấn Nhất chỉ chỉ, Mạt Thần theo ngón tay của hắn nhìn lại, người nọ tóc rất dài, dung mạo thanh lãnh tú lệ làm người nhìn cũng cảm thấy thoải mái.

“Cái kia… không phải là em trai của Lưu Ly – Anh Tỉnh Hoa Nguyệt sao?”

“Em còn nhớ sao?” An Bội Tấn Nhất cười cười, “Chúng ta đi qua chào hỏi.”

Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cũng nhìn thấy bọn họ đi về phía mình, thấy rõ là An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần, liền đứng lên.

“Đã lâu không gặp.” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt hạ thấp người, lễ nghi quý tộc không thể soi mói.

“Đã lâu không gặp, ” An Bội Tấn Nhất cười, “Đương gia của Anh Tỉnh gia cũng đến xem loại tiểu nghệ này ? Bọn họ không phải đang tự rước lấy nhục sao?”

“Làm gì có a, tham khảo cũng tốt mà.” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt khiêm tốn cười. Tập đoàn sát thủ nhà Anh Tỉnh từ xưa đến đây đều lấy biểu diễn nghệ kỹ để che mắt người đời, chỉ lấy vũ đạo mà nói, không tính gia sản của Anh Tỉnh gia, mà ngay cả thị nữ bưng trà rót nước cho bọn họ , cũng là hồng bài hạng nhất trong nghệ quán.

“Sao có một mình cậu ở đây vậy? A Minh nhà cậu đâu?”

“Anh ta còn đang thi uống rượu với người khác, tôi không muốn nhìn, nên qua bên này xem .” Từ biểu tình hơi hơi uất ức của Anh Tỉnh Hoa Nguyệt có thể thấy tiểu tử Thu Bản Minh buổi tối lại quậy phá một trận.

“A? Vậy tôi đi xem một chút.” An Bội Tấn Nhất ý bảo Mạt Thần và Anh Tỉnh Hoa Nguyệt ngồi ở đây, tự hắn đi tìm. “Hoa Nguyệt, khi tôi trở về sẽ đem theo tiểu tử kia đến.”

“Nhớ lại tôi thật muốn chết .” Hoa Nguyệt ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng rất khó làm người ta phân biệt cậu ta nói thật hay giả.

“Lưu Ly tỷ tỷ có khỏe không?” Mạt Thần sóng vai ngồi cùng Anh Tỉnh Hoa Nguyệt, cậu hỏi.

“Thoát khỏi quan hệ với Anh Tỉnh gia rồi thì sống thế nào cũng tốt.” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cúi đầu đùa nghịch chén rượu, “Nửa chết nửa sống bị người chi phối cũng không phải tư vị gì hay ho .”

“Điều này cũng đúng, chỉ là thật lâu tôi vẫn chưa thấy Lưu Ly tỷ tỷ bọn họ, cũng không biết mọi người sống như thế nào.”

“Chuyến đi này … cậu cũng rõ ràng, ” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cũng rót cho Mạt Thần một chén rượu nhỏ “Có khi tôi cũng muốn, rốt cuộc là do cậu nhẫn tâm hay do tôi lạnh lùng, Tuyết Nguyệt có lẽ sẽ không chết.”

“Nếu tôi xuất hiện gợi lên chuyện thương tâm của cậu, vậy tôi biến mất là được rồi.” Mạt Thần nửa đùa nửa thật, Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cũng chỉ cười nhạt.

Hoa Nguyệt cười lên cực kỳ mê người, tựa hồ những đứa con của Anh Tỉnh gia đều tập hợp mọi nét đẹp trên đời, làm người ngồi bên cạnh cũng tự biết xấu hổ. Nhìn Hoa Nguyệt cười, Mạt Thần cũng có thể hiểu tại sao Thu Bản Minh bất cần đời hư hỏng kia lại một mực yêu cậu ta như vậy. Hoa Nguyệt và Tuyết Nguyệt là một cặp sinh đôi, tuy dung mạo giống nhao, tính cách cũng lạnh băng như thế, nhưng Tuyết Nguyệt bề ngoài cứng rắn như sắt đá bên trong nóng bỏng như dung nham, thì Hoa Nguyệt có thể hòa tan cả tuyết xuân, chậm rãi chảy vào trong lòng ; có thể làm bạn với một mỹ nhân như thế , hy sinh tánh mạng cũng đáng. Tục ngữ Trung Quốc nói rất đúng, không cần giang sơn chỉ yêu mỹ nhân.

Nghĩ đến này, Mạt Thần không khỏi nhẹ cười ra tiếng.

“Cậu… Cậu cười cái gì?” Cảm giác được Mạt Thần cười lên mang theo một sắc thái khách thường, Hoa Nguyệt nhíu chặt mi .

“Kỳ quái, tôi lại không phải lập theo khuôn sáo của An Tỉnh gia, sao lại cười cũng không được rồi?”

“Quả là Kỳ Lân tứ linh thú, nhân vật duy nhất có thể cãi nhau tay đôi với Thiên Quy* , Hoa Nguyệt mặc cảm.”

(Quy : Rùa )

Mạt Thần biết Hoa Nguyệt lấy tự giễu làm phản bác, lập tức dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu ta, Hoa Nguyệt cũng học theo bộ dáng của cậu, hai người giằng co không đến ba giây, sôi nổi cười một trận .

An Bội Tấn Nhất ở trong đám người luôn tìm Thu Bản Minh, đi đến phía sau nơi biểu diễn nghệ kỹ. Một bộ đội đặc chủng lại say thành cái dạng này, An Bội Tấn Nhất hối hận không mang theo di động chụp lại cảnh này của hắn .

Đột nhiên, một quả cầu đỏ lăn đến chân An Bội Tấn Nhất , một tiểu cô nương mặc một bộ ki mô nô màu đỏ chạy đến, có thể do chạy quá nhanh, vấp phải ki mô nô, cô nương trượt chân một cái.

An Bội Tấn Nhất vươn một tay nâng cô bé dậy, tiểu cô nương chịu đựng không khóc, nhưng nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.

“Tiểu muội muội, sao một mình em lại ở đây?”

“Em… Ba ba của em đang ngâm suối nước nóng, em ở đây tự mình chơi đùa.”

“Ân, vậy em phải ngoan ngoãn a, đừng để bị ngã nữa, nếu không lại làm mình hoặc người khác bị thường, vậy không đáng biết chưa?” An Bội Tấn Nhất vỗ vỗ đầu cô bé “Anh đi đây, em chơi tiếp đi.”

“Thúc thúc…”

“Là đại ca ca.”

“Cái kia… Em muốn thấy mami, anh có thể mang em đi tìm không? Mami chờ ba ba lâu rồi, nhưng ba ba lại không mang em đi tìm mami.”

“Ân… Anh không thể khẳng định, bởi vì cũng có người rất quan trọng đang chờ anh chở về, tối ngày mai anh nói cho em biết được không?” Anh Bội Tấn Nhất nháy mắt với cô bé một cái “Nói cho ca ca biết em tên gì? Ngày mai anh ở đây gọi em.”

“Minh Mỹ.” Tiểu cô nương chớp mắt , cười lên.

“Ân, tốt lắm, Tiểu Minh Mỹ, ngày mai anh đến tìm em.”

Minh Mỹ gật đầu, ôm cầu rời khỏi.

“Uy…” Thu Bản Minh mở to đôi mắt nặng nề của mình “Anh đứng đó một mình lẩm bẩm cái gì vậy?”

“Bí mật.”

…

Vừa nãy tìm được một truyện kinh dị máu me gồm 5 quyền, nghe đồn rất biến thái nên tính edit, cơ mà dài quá. Tui có nên ôm luôn không ta =))

6. Chương 6: Hung Trạch ( Hạ )

Sau khi trở về, An Bội Tấn Nhất kể lại chuyện đã gặp được tiểu cô nương kia cho Mạt Thần nghe, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng như không có vấn đề gì mà nhún nhún vai “Dù sao anh cũng muốn đi, không phải sao?”

“Bởi vì bà chủ cũng đã nói, rất nhiều người chết rất ly kỳ, anh muốn xem rốt cuộc oan linh kia có bao nhiêu lợi hại .”

“Em đã sớm thấy căn lầu đối diện kia lộ ra thần sắc cổ quái, cũng được, đi xem cũng tốt.” Mạt Thần rót một chén nước “Nhưng anh xác định cô bé đó có liên quan đến oán niệm của tầng lầu đối diện à?”

“Quả cầu trong tay của nó toàn bộ là linh hồn của người đã chết, dùng nhiều linh hồn như vậy làm thành cái lọ, cũng không phải để chơi, nếu không phải bà chủ đã nói qua ở đó xảy ra nhiều vụ án chết người ly kỳ, anh cũng không nghĩ ở khu vực này lại có nhiều người chết như vậy .”

“Muốn gọi Hoa Nguyệt bọn họ đến không?”

“Nếu bọn họ muốn đi anh cũng đâu cản được, nhiều người càng thêm náo nhiệt mà đúng không?”

“Anh tốt như vậy, về sau có bị ác linh hại chết, em cũng không quan tâm đâu.” Mạt Thần quay đầu, làm như oán hận An Bội Tấn Nhất.

“Anh không tin bảo bối của nhà anh lại bỏ mặc sống chết của anh .” An Bội Tấn Nhất kéo Mạt Thần qua, xoay người đè cậu lên giường, chóp mũi di du trên mặt Mạt Thần, cọ nhẹ khiến cậu ngứa ngáy “Thật tốt, rất thơm…”

Chạng vạng ngày thứ hai , An Bội Tấn Nhất mời Thu Bản Minh và Anh Tỉnh Hoa Nguyệt ăn một bữa cơm, nói với bọn họ chuyện tối hôm qua, Thu Bản Minh rất có hưng trí, mặc kệ ánh mắt của người ngoài vẫn nắm tay kéo Hoa Nguyệt chạy trái chạy phải, Hoa Nguyệt sợ dọa người ta, cũng bật người đáp ứng.

“Có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình Thu Bản Minh trị được đương gia của Anh Tỉnh.”

Mạt Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền bị Hoa Nguyệt trừng mắt.

Vào buổi tối, bốn người An Bội Tấn Nhất đi đến nơi lần đầu gặp Minh Mỹ.

“Minh Mỹ, Minh Mỹ, ” An Bội Tấn Nhất gọi hai tiếng, chung quanh không có một chút thanh âm.

Bốn người một bên nói chuyện một bên chờ Minh Mỹ xuất hiện, nhưng chờ hơn nữa ngày vẫn không thấy Minh Mỹ đâu, Anh Tỉnh Hoa Nguyệt có chút không kiên nhẫn, đề nghị quay về, An Bội Tấn Nhất cũng không muốn mọi người đợi lâu, cùng mọi người trở về.

Trên đường An Bội Tấn Nhất đi ở cuối cùng, thường thường nhìn lại con đường đằng sau, bỗng nhiên quay đầu, Anh Tỉnh Hoa Nguyệt đi tuốt đằng trước ngã về phía trước, may mắn Thu Bản Minh phản ứng nhanh nhẹn đỡ được.

“Đất bằng như vậy cũng vấp được sao? Có phải do buổi tối em uống qua nhiều không?”

Thu Bản Minh trêu ghẹo hoa nguyệt, Mạt Thần rất tinh tế, quay đầu nhìn về phía An Bội Tấn Nhất , thấy hắn mở to mắt, còn có mồ hôi chậm rãi chảy xuống. An Bội Tấn Nhất cầm lên một quả cầu đỏ dưới chân Hoa Nguyệt, bên trong quả cầu còn vươn ra một bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu ấy. An Bội Tấn Nhất phản ứng kịp thời, quay đầu nhìn lại, cánh tay ấy và tay áo kimono màu đỏ đang rụt vào bên trong bụi cỏ.

Dưới ánh trắng, màu trắng tuyết hòa với màu đỏ có vẻ rất gợn người.

“Minh Mỹ?”

Theo tiếng la của An Bội Tấn Nhất, cánh tay ấy nhanh chóng rụt về .

An Bội Tấn Nhất lập tức chạy về phía đó, đẩy bụi cỏ ra tìm kiếm Minh Mỹ, ba người cũng chạy tới bên cạnh An Bội Tấn Nhất.

“Anh đang tìm gì vậy?”

“Cô bé kia a.” An Bội Tấn Nhất lấy lại bình tĩnh, ở trong không khí cố gắng tìm kiếm sóng linh của cô bé.

“Cô bé nào? Sao tôi không phát hiện?” Thu Bản Minh lật tới lật lui “Bụi cỏ này có chút chíu à, một người căn bản không thể nào trốn được ~ “

“Nếu là linh hồn, đương nhiên có thể trốn rồi, cho dù cậu có đút cả đầu vào , cũng không thấy được đâu.” Mạt Thần cười nói. Mạt Thần đã từng hỏi An Bội Tấn Nhất , vì sao có một số người có thể nhìn thấy yêu quái và hồn ma . An Bội Tấn Nhất chỉ t lời, yêu quái cũng giống con người có thể nhìn thấy, vì thời đại đã phát triển, yêu quái cũng dần dần biến mất, hơn nữa nhân loại trời sinh có tính cách khác biệt, yêu quái không thể giấu được, chỉ có thể bảo trì khoảng cách, nên đa số không ai thấy được .

Còn linh hồn, người bình thường sẽ không thấy, nhưng nếu ở một nơi cực âm hoặc âm khí quá nhiều, hay dựa vào năng lực mạnh yếu mà nhìn thấy linh hồn khác nhau, những linh hồn mang oán niệm quá nặng sẽ xuất hiện ý nghĩ muốn làm hại người trước mặt, hoặc muốn xin giúp đỡ sẽ xuất hiện trước mặt người đó. Đương nhiên cũng có những người từ khi sinh ra đã có sức mạnh tâm linh, không cần dựa vào hoàn cảnh, chỉ vô tình cũng có thể thấy được yêu ma.

Mà An Bội Tấn Nhất khác biệt lại phản ánh tất cả chân thật trên thế giới, bất luậ ở đâu, chỗ nào cũng sẽ thấy yếu quái hay linh hồn, thậm chí oán niệm của con người, nếu tập trung có thể thấy được cả sóng âm của linh hồn, Mạt Thần đã từng làm linh môi trong Thập Thần Túc, dùng năng lực huyễn đồng của An Bội Tấn Nhất nhìn thế giới, tư vị thật sự khó có thể nói được.

Bỗng nhiên một tia hồng quang hiện lên, bay về một hướng khác, An Bội Tấn Nhất lập tức đuổi theo.

“Tấn Nhất!”

An Bội Tấn Nhất vừa nghe thấy tiếng của Mạt Thần, dừng bước quay về cạnh ba người.

“Hoa Nguyệt không thể nhúc nhích .”

An Bội Tấn Nhất nhìn quả cầu đỏ kia xuất hiện rất nhiều cánh tay bắt lấy Hoa Nguyệt, vội vàng làm một cái phong ấn “Vọng động tiện dĩ khu chi, ký minh quang đại như lai, cấp tốc nghe lệnh.” Chú văn hoàn thành, quả cầu đỏ cũng theo đó biến mất.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Mạt Thần ” An Bội Tấn Nhất chỉ về phía hồng quang biến mất “Xem ra anh đoán không sai .”

Mạt Thần nhìn theo ngón tay của An Bội Tấn Nhất, chính là nơi khách sạn đang đình công.

Cả tầng lầu bởi vì đã đình công nên rất tối, chung quanh mọc một đám cây ở trong bóng đêm pha tạp lại có vẻ ghê gợn. An Bội triệu hồi thức thần đến chiếu sáng, bốn người ở xung quanh đi một vòng, mà An Bội Tấn Nhất vẫn không kìm thấy sóng linh của Minh Mỹ.

“Nơi này là một dạng khách sạn có suối nước nóng, cho dù chưa khai trương, nhưng đã khai phá tạo nên suối nước nóng, khách nhân có thể đến mà không cần thu phí.”

“Theo lời lão bản nương nói, rất nhiều người chết đuối ở đây, hẳn là chết trong suốt nước nóng này.” Mạt Thần vô tình dập tắt ngọn lửa trong lòng của Thu Bản Minh.

“Ách…” Thu Bản Minh nghẹn họng, hắn không muốn cùng một đám người chết ngâm mình đâu.

“Hơn nữa ở đây chết nhiều người như vậy, thi thể ở trong nước đều đã hư thối, cậu ngâm người trong đó muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm.”

“Đừng nói nữa.”

“Chúng ta lên lầu nhìn xem.” An Bội Tấn Nhất cảm thấy một tia linh sóng dao động, dẫn đầu đi vào bên trong.

Đại sảnh khách này này cơ hồ đã hoàn công, mọi thiết bị đã được cài đặt đầy đủ, nhưng bởi vì trong một thời gian dài không có người trông coi và khí hậu trong suối nước nóng khác biệt nên vết sơn trên tường đã bị bong ra.

“Ở đây có mấy tầng?”

“Khoảng sáu, bảy tầng.”

“Ở bên kia…” Sóng linh dao động càng ngày càng mãnh liệt, An Bội Tấn Nhất có thể cảm giác được.

Mỗi căn phòng ở một tầng đều không giống nhau, cánh cửa kia có màu đỏ, nhưng trong đêm tối lại rất chói mắt.

Đứng trước cửa, An Bội Tấn Nhất căn dặn, “Lát nữa khi đi vào, nếu mọi đồ vật một trong không dính bụi, thì chúng ta lập tức bước đi.” An Bội Tấn Nhất duỗi tay cầm nằm cửa, cánh cửa “két” một tiếng chậm rãi mở ra, An Bội Tấn Nhất nghiêng người, từ cửa phòng bên phải đi vào “Làm theo động tác của tôi.”

Ba người cũng làm giống như hắn, từ cửa phòng bên phải đi vào.

Vừa vào bên trong, ba người Mạt Thần lập tức sợ ngây người, bốn phương bên trong căn phòng, tường sàn nhà trần nhà tất cả đều là máu, còn có dòng chữ bằng máu đã biến thành màu đen “ Người xinh đẹp luôn gây tai họa, người xinh đẹp phải bị giết “, trong phòng chỉ có một chiếc ghế dựa màu đỏ, không biết là màu của nó hay bị máu nhuộm thành. Chiếc ghế được đặt ở giữa phòng, nhưng đang ngồi thưởng thức cảnh sắc ghê gợn này của nó.

“Đi ra ngoài!” Âm thanh An Bội Tấn Nhất vừa âm trầm vừa kiên định, ba người còn lại không chút chần chờ, lập tức xoay người rời khỏi.

Trong nháy mắt ba người quay đi, trước cửa đột nhiên xuất hiện một người.

“Đại ca ca…” Minh Mỹ mặc chiếc áo kimono đỏ chói cầm quả cầu đỏ đứng trước cửa, vẻ mặt u buồn nhìn An Bội Tấn Nhất, “Em không tìm được mami, mami đi đâu rồi?”

“Minh Mỹ, không phải hôm qua đại ca ca đã nói sẽ đi cùng em sao , sao em lại đi một mình vậy?”

“Bởi vì… Bởi vì đại ca ca dẫn theo nhiều người quá , Minh Mỹ sợ…”

Thu Bản Minh kéo Mạt Thần, ở bên tai Mạt Thần nhẹ giọng nói “Đây chính là Minh Mỹ? Sao lúc tới tôi không cảm giác được?”

“Có lẽ khi ra khỏi căn phòng này cậu sẽ không thấy nó nữa” Mạt Thần kéo Thu Bản Minh và Hoa Nguyệt lui đến bên cạnh An Bội Tấn Nhất “Bây giờ nó có ý đồ gì chúng ta còn chưa biết được, tốt nhất vẫn nên cách xa nó ra .”

“Ô… Minh Mỹ muốn tìm đi tìm mami…”

“Ân… Minh Mỹ ngoan, đại ca ca giúp em đi tìm, trước tiên em phải nói cho anh biết mami em lớn lên ra sao, thường xuyên ở đâu?”

“Em trộm nhìn mami, mami ở trong căn phòng này, mami rất đẹp, mami … mami thích giết người…” Minh Mỹ cười cực kỳ vui vẻ “Quả cầu này cũng là mami cho em…”

“Minh Mỹ, quả cầu kia không phải thứ tốt, em đưa nó cho anh đi ” An Bội Tấn Nhất vươn tay muốn lấy quả cầu trong tay Minh Mỹ, đột nhiên nó hét lớn một tiếng, gương mặt trở nên tức giận, hoàn toàn không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi .

“Không được lấy đồ của Minh Mỹ! !” Minh Mỹ cũng không quay đầu chạy sang căn phòng bên cạnh, An Bội Tấn Nhất vừa muốn đuổi theo, lại bị Mạt thần kéo lại.

“Hoa Nguyệt!”

Vô số cánh tay từ trên bức tường máu kia vươn ra bắt lấy Hoa Nguyệt, Thu Bản Minh muốn đánh nó ra, nhưng cũng bị nó bắt lấy.

“Phụng thỉnh, cung nghênh mười hai vị thần hộ thể • Đằng Xà !” Ống tay áo An Bội Tấn Nhất run lên, ngọn lửa màu đen lạnh lẽo tràn ngập căn phòng “Đằng Xà, hủy tà trận!” An Bội Tấn Nhất kéo ba người Mạt Thần “Chúng ta đi.”

Vừa mới chạy khỏi đó, liền thấy một nữ nhân cũng mặc một bộ Kimono màu đỏ tay dắt Minh Mỹ, nữ nhân kia khi còn xống cũng là một người cực kỳ xinh đẹp, bây giờ biến thành lệ quỷ, trên đầu mơ hồ có một cái sừng, gương mặt xanh trắng, cánh môi không thể nào giấu được răng năng sắc nhọn.

“Người xinh đẹp luôn gây tai họa … Người xinh đẹp phải bị giết…” Nữ nhân vừa nói chuyện bên trong miệng toát ra một ngọn lửa , bộ dáng thật là dọa người.

“Sinh thành…” An Bội Tấn Nhất thì thào một câu, Mạt Thần nghe rất rõ ràng. Sinh thành, là quá trình một người biến thành quỷ, vong linh khi trải qua quá trình sinh thành, là vong linh bi ai nhất mãi mãi không thể siêu sinh.

” Người xinh đẹp luôn gây tai họa … Người xinh đẹp phải bị giết…” Nữ nhân lắc lắc đi tới phía bốn người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Nguyệt.

“Hoa Nguyệt! Mục tiêu của bà ta là cậu!” An Bội Tấn Nhất đẩy Hoa Nguyệt ra, quăng sáu lá bùa ra, kết thành một lá chắn bảo vệ Hoa Nguyệt .

“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền!” Một ngũ tinh trận xuất hiện dưới chân nữ nhân, đem nữ nhân vây khốn

“Oán tiêu!” Theo thanh âm của An Bội Tấn Nhất, quanh thân nữ nhân toát ra một ngọn lửa xanh

“Thánh triệu phản!” Nữ nhân chậm rãi khôi phục tư thái bình thường, không còn ở trạng thái sinh thành

“Diệt âm!” Chú văn cuối cùng cũng hoàn thành, nữ nhân kia cũng theo đó mà biến mất.

Minh Mỹ mở to mắt nhìn An Bội Tấn Nhất, An Bội Tấn Nhất lại vô cùng nghiêm túc trừng Minh Mỹ.

“Em còn mấy người mẹ?”

“Anh… anh…”

“Đúng vậy, anh không phải người thông linh, anh là âm dương sư.” An Bội Tấn Nhất vươn tay “Đưa huyết cầu kia cho anh, đây không phải là vật của em.”

“Không!” Minh Mỹ gắt gao ôm quả cầu đỏ, “Em không cần! Em muốn trả thù những người đã khi dễ em! Ba ba và mami cũng không phải người tốt! Bọn họ chỉ thích người xinh đẹp, bọn họ không cần em! Cho nên em giết chết bọn họ, người càng đẹp em càng thích giết, em phải trở thành người đẹp nhất! Dù là anh cũng không thể cản em!” Ánh mắt Minh Mỹ trở nên đỏ ngầu, quả cầu đỏ trong tay phát ra ánh sáng yêu dị, ánh sáng lóe lên bắn về phía Mạt Thần.

Chỉ nghe “Binh” một tiếng, hồng quang chỉ cách Mạt Thần khoảng một thước thì biến mất.

“Như thế nào… Như thế nào sẽ…”

“Pháp thuật của tiểu yêu không được đánh đồng với thánh quang của linh thú.” Ngữ khí Mạt Thần nghiêm nghị, trong ánh mắt rất uy nghiêm “Bất hạnh trong cuộc sống nhiều không đếm xuể, nếu cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất, bản thân mới đáng xấu hổ.”

Nước mắt Minh Mỹ đảo quanh hốc mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được khóc lên “Ba ba… Ma ma… vì sao hai người lại không cần con…” Minh Mỹ xiết chặt quả cầu trong tay “Vì sao… Vì sao…”

“Minh Mỹ! !” An Bội Tấn Nhất vừa thấy hành động của Minh Mỹ, lập tức tiến lên ngăn cản .

“Vì sao…” Minh Mỹ phá hủy trong tay cầu, vô số oán linh bên trong lập tức vây quanh Minh Mỹ, chỉ trong nháy mắt, kimono đỏ thằm như khói bụi bị gió thổi bay, cái gì cũng không còn .

An Bội Tấn Nhất nằm trước cửa nhà, nhìn tin tức nằm trên một góc trong tờ báo.”Dưới khách sạn ôn tuyền đào được hơn một trăm thi thể người chết, đa số đều là những người độ tuổi khoảng hai mươi, chỉ có một cô bé vị thành niên..”

Mạt Thần cúi người, chạm nhẹ lên môi An Bội Tấn Nhất “Không có thể cứu cô bé đó, cũng không phải là lỗi của anh.”

An Bội Tấn Nhất ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm lấy Mạt Thần, “Bảo bối…”

Giống như, dù có thiên thù đại hận cũng chỉ cần một cái ôm như thế.

7. Chương 7: Huyết Mộng

Thất Lai Thuần là bạn học của Linh Mộc Tú, là một người không thích nói chuyện, lại rất hay ngại ngùng. Hôm nay, nàng đưa cho Linh Mộc Tú một tờ giấy, hẹn Mộc Tú sau khi tan học đến sân thể dục, cậu ta vừa thấy liền kinh ngạc. Những bạn học đang ở thời kỳ trưởng thành rất dễ mơ màng, những tiết học sau đó Mộc Tú nghe không vào cũng bởi vì tờ giấy ấy .

“Tớ nghe nói, chuyện chiếc gương lần trước trong KT là cậu đề nghị tháo kiếng xuống rồi dời sang nơi khác, sau đó, không hề xuất hiện sự kiện giết người nữa kia đúng không?”

“Ân, đúng vậy, tớ cũng chỉ được người chỉ dẫn thôi.” Linh Mộc Tú đoán cô gái này chắc gặp phải chuyện quái dị gì đó nên mới đến tìm mình, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

“Ân… Cái kia, gần đây tớ gặp một ít chuyện lạ, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không ?”

“Đúng lúc, tớ đã lâu không đến thăm họ, chúng ta đi chung đi, cậu cứ kể chuyện ấy với bọn họ nhé?” Linh Mộc Tú cười khổ, quả nhiên là thế.

Đến cuối tuần, Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần cùng đi đến ngọn núi nơi mà An Bội Tấn Nhất va Mạt Thần đang ẩn cư, Mộc Tú mở lá bùa con bướm kia ra, một ánh sáng nhẹ nhàng bay lên trời, Thất Lai Thuần không khỏi ngây người .

Mộc Tú khởi hành, khi bọn họ đến nơi, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đã dọn trà bánh chờ bọn họ đến.

“Hoan nghênh hoan nghênh ” An Bội Tấn Nhất gọi Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần ngồi xuống “Hôm nay còn dẫn theo bạn gái nữa nha, tính khoe khoang với bọn tôi đó hả?”

Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đồng thời đỏ mặt, Mộc Tú trộm liếc cô gái kia, nhìn gương mặt đỏ bừng đôi mắt bối rối nhìn xung quanh, lại có một loại thanh tú riêng biệt.

“U ~ thẹn thùng kìa?” An Bội Tấn Nhất cười to, bị Mạt Thần dùng cánh tay đỉnh đỉnh.

“An Bội tiên sinh hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn học thôi.”

“Rõ ràng là che dấu…” Mạt Thần cũng nhịn không được trêu ghẹo, “Tốt lắm, khoan nói chuyện của hai người , trước tiên nói về chuyện của em đi, sao trên người em lại có mùi máu đậm như vậy?”

Thất Lai Thuần cả kinh, “Đúng vậy! Gần đây tôi nằm mơ thấy, huyết mộng.”

An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần liếc nhau.

“Khi cô ấy bước vào cửa em đã ngửi thấy mùi máu.” Mạt Thần day day huyệt Thái Dương, “Khó chịu quá.”

“Chuyện gì đã xảy ra, kể lại cho bọn tôi nghe một chút.”

Thất Lai Thuần là học sinh ở lại, một buổi sáng nọ , khi thức dậy phát hiện trên chăn của mình có máu, cô cứ tưởng đến thời kỳ sinh lý, cũng không để lắm, nhưng khi thay đồ lót mới biết trên đó không hề có dấu hiệu kinh nguyệt, trên người cũng không có vết thương nào, nếu bị chảy máu mũi, trên mặt cũng phải dính , Thất Lai Thuần cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi đi học lại quên mất .

Vài ngày sau, Thất Lai Thuần thấy một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình bị bao phủ trong một biển máu, khó khăn lắm mới tìm được đất liền, Thất Lai Thuần bò lên, trên bờ có một người giống cô như đúc, người kia không biết đang nói gì, sau đó bảy lỗ trên mặt chảy máu ngã xuống đất, Thất Lai Thuần giật mình tỉnh lại, phát hiện trên chăn dính đầy máu.

Cứ như vậy, giấc mộng quỷ dị và vết máu kỳ lạ luôn xuất hiện.

Nghe Thất Lai Thuần tự thuật, An Bội Tấn Nhất chau mày lắc lắc đầu.

“Ngay cả như vậy anh cũng không có cách nào “

“Anh chưa từng nghe qua có loại yêu quái hay yêu ma nào như vậy sao?” Mạt Thần hỏi.

“Chưa, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy” An Bội Tấn Nhất nhấp một miếng trà, “Nếu là nằm mơ có thể do oán linh làm, khi chảy máu mà cô ấy là chẳng có vết thương, nếu do yêu quái làm chẳng lẽ nó lại nhàm chán đến mức tự làm mình bị thương rồi để lại trên chăn Thất Lai Thuần? Vì sao phải làm vậy? Nghĩ mãi cũng không thông.”

“Điều này cũng đúng.”

“Như vậy đi ” An Bội Tấn Nhất nhìn Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần, “Hai người tạm thời giữ chuyện này ở trong lòng, tận lực đừng nghĩ đến nó, tôi đi hỏi thăm một chút, có kết quả sẽ đến tìm hai người.”

Chờ Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đi rồi, An Bội Tấn Nhất ngưng trọng nhìn sơn đạo, trong lòng không yên.

“Anh để lại gì trên người cô bé kia vậy?”

“Là thức thần Đường Lang dùng để giám thị” An Bội Tấn Nhất nói tiếp “Nếu trò đùa này không ngừng lại, sẽ thật sự dẫn đến tai ương đổ máu .”

“Anh cũng nghĩ như vậy?” Mạt Thần suy nghĩ một chút, “Nếu quả thực như thế, giấc mộng kia là sao?”

“Thứ anh lo lắng chính là giấc mộng đó, có không ít yêu quái ăn ác mộng, thừa dịp xâm nhập vào tâm linh của con người.”

Sau đó , trên chăn của Thất Lai Thuần rất ít khi xuất hiện vết máu, có thể do Linh Mộc Tú thường xuyên dẫn cô đi chơi, tâm tình Thất Lai Thuần thả lỏng hơn rất nhiều, huyết mộng cũng không còn xuất hiện.

Một hôm, Thất Lai Thần bị tiếng kêu sợ hãi của bạn cùng phòng đánh thức, vừa mở mắt nhìn trên chăn trên giường đã không còn là những vệt máu nhỏ mà là từng mảng từng mảng máu lớn, đỏ thẳm nhuộm đầy giường, lúc ấy Thất Lai Thuần bị dọa đến ngất xỉu.

Lần thứ hai tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Linh Mộc Tú.

“Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao, chỉ bị dọa ngất đi thôi …”

“Thật sự là tà môn, ở đâu lại có nhiều máu như vậy chứ?” Linh Mộc Tú nhíu mày, “Chúng ta đi tìm An Bội tiên sinh đi, kể chuyện này cho anh ấy nghe, cứ để như vậy cũng không phải là cách.”

Lời còn chưa dứt đã truyền đến tiếng gõ cửa, Linh Mộc Tú quay đầu nhìn, là An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần.

“An Bội tiên sinh…”

“Tôi biết ” An Bội Tấn Nhất nhìn Linh Mộc Tú khoát tay, “Tối hôm nay tôi sẽ cho hai người biết chân tướng, đừng gấp.”

An Bội Tấn Nhất hẹn Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần ra ngoài ăn tối, An Bội Tấn Nhất đứng trước cửa nhà hàng ngoắc tay, Mộc Tú và Lai Thuần đồng thời nhìn qua, thấy một nữ tử cao gầy hàng mi tinh tế tóc dài ngang lưng đi đến, cô gái này thoạt nhìn rất quen mắt.

An Bội Tấn Nhất giới thiệu đôi bên, người mới đến chính là gia chủ hiện này của Cổ Mộ Thần Bát đồng thời là Y thế thần cung tế chủ – Vũ Y. Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần thụ sủng nhược kinh, không nghĩ đến có thể nhìn thấy Y thế tế chủ, hơn thế tế chủ còn chịu giúp bọn họ.

“Tình huống cụ thể tôi đã nghe anh ấy nói” Tư thế ngồi uống trà của Bát Chỉ Vũ Y tuyệt không thể xoi mói “Cho nên mọi người không cần gấp, tối nay mọi chuyện sẽ rõ ràng.” Bát Chỉ Vũ Y nhìn An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần “Em biết nếu hai người không gặp chuyện khó giải quyết sẽ không đến tìm em ” không chờ An Bội Tấn Nhất lên tiếng cô nói tiếp “Em đã bận đến sứt đầu mẻ chán, anh không đến giúp còn tìm em giúp ngược lại, nhà An Bội sao lại xuất hiện một gia chủ không có trách nhiệm như anh chứ.”

“Vũ Y…”

“Trước không nói đến chuyện một mình anh phân phối mọi chuyện trong nhà mà không báo cho em, nhưng theo nguyên tắc định kỳ của tế thần, anh có làm tốt điều nào chưa?”

“Vũ…”

“Tuy em không quan tâm chuyện của hai người kia, nhưng anh có thể tìm một cách đơn giản để giải quyết, nhưng thế nào? Sao anh không tự giải quyết đi? Trừ bỏ tự tìm phiền toái thì đẩy phiền toái đi, kết quả phiền phức người khác gánh chịu còn anh chẳng lo gì cả. Nếu nói theo thân phận, đây là trách nhiệm của một người anh sao?”

Dưới bàn Mạt Thần nhẹ nhàng kéo tay áo An Bội Tấn Nhất, ý bảo hắn im miệng, tuy Mạt Thần cãi nhau không kém, nhưng nói về đạo lý thì cũng không bằng một phần mười của Bát Chỉ Vũ Y, đây chính là khí thế của tế chủ.

Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đã muốn sửng sờ ở một bên, trên TV tế chủ luôn luôn mỉm cười , nụ cười khoan dung độ lượng, nhìn người thật bên ngoài quả nhiên khác hẳn, hơn nữa bọn họ còn biết được một bí mất, tế chủ thế mà có ca ca, còn là người nam nhân trước mặt nữa chứ.

Thất Lai Thuần trở lại ký túc xá, mọi người ai cũng dùng loại ánh mắt khác thường nhìn cô, giống như cô từ trên trời rơi xuống. Thất Lai Thuần trong lòng không có tư vị gì, nhưng cũng không nói gì, yên lặng lấy dụng cụ đến nhà về sinh rửa mặt.

Lúc Thất Lai Thuần gội đầu, nghe mấy nữ sinh bên kia líu ríu nghị luận, giống như cố ý nói cho cô nghe, âm thanh không lớn cũng không nhỏ.

“Coi chừng gội đầu gội cho đến chảy máu luôn đó? Thật sự rất khủng bố…”

“Đúng vậy đúng vậy, trước kia cô ta cũng nói qua mình đã nằm mơ, thấy bảy lỗ trên người chảy máu nữa mà ~”

Yên lặng thừa nhận, Thất Lai Thần cố gắng không khóc, cô đã sớm biết KTX này mình không thể vào ở được. Lau khô tóc, đang muốn rời khỏi, chợt nghe thấy một đám bạn học hét ầm lên.

“Mấy cậu làm sao vậy?”

Thấy bọn họ chỉ mình qua gương, Thất Lai Thuần nhìn, cũng không có gì khác thường, nhưng nhìn bộ dáng hoảng sợ của bọn họ không giống giả vờ chút nào.

“Máu… Máu kìa…”

Thất Lai Thuần lại nhìn thoáng qua gương, trong gương các bạn ấy quả thật không có gì kỳ lạ .

“Có máu gì đâu …”

“Nhiều như vậy! Nhiều như vậy mà cậu không thấy sao? !” Khiếu Tiêu Nguyên chỉ vào ống nước kêu lên “A! !”

Một đám la hét chạy về KTX , chỉ để lại Thất Lai Thuần không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Cô muốn biết bọn họ nhìn thấy gì sao?” Ở cửa truyền đến một giọng nói ôn nhu, Thất Lai Thuần nhìn, là Bát Chỉ Vũ Y.

“Bát Chỉ tiểu thư… mấy bạn ấy… làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là giáo huấn bọn họ chút thôi ” Bát Chỉ Vũ Y nhìn Thất Lai Thuần cười cười, “Tất cả đều là chỉ ý của ông anh xấu xí kia .” Bát Chỉ Vũ Y dẫn Thất Lai Thuần về ký túc xá, “Kỳ thật vết máu trên chăn của cậu không phải do yêu ma quỷ quái nào làm cả, An Bội Tấn Nhất có cài một con thức thần lên người cô, thức thần đã biết mọi chuyện, những vết máu ấy là do bạn học của cô đổ lên, về phần nó từ đâu đến thì tôi không biết. Cô nằm mơ thấy giấc mộng đó, đơn giản vì cô sợ hãi nên dẫn Mạc đến, Mạc là loại yêu quái ăn ác mộng, chỉ cần trong lòng không có tạp chất nó sẽ không đến, cô không cần lo lắng, cô sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Thất Lai Thuần nghe Vũ Y giải thích, tảng đá trong lòng cũng buông xuống .

“Sỡ dĩ bọn họ làm như vậy, có lẽ do bọn họ không thích cô, muốn đuổi cô đi.” Bát Chỉ Vũ Y nhìn Thần Lai Thuần đang mất mát cười cười “Không sao, loại người như thế, cho dù thành bạn cũng chẳng vui vẻ gì.”

Đi đến trước cửa ký túc xá, liền nghe thấy một đám nữ sinh la hét inh ỏi. Bát Chỉ Vũ Y kéo Thất Lai Thuần “Cô muốn biết bọn họ thấy gì không?”

Thất Lai Thuần sợ hãi gật gật đầu, cô vẫn có chút sợ. Bát Chỉ Vũ Y phất tay một cái, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ cần là chất lỏng, tất cả sẽ biến thành máu, khăn mặt, chậu rửa tay, ly súc miệng đều dính đầy máu, tuy biết đây không phải là sự thật, nhưng Thất Lai Thuần vẫn sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

“Mở mắt ra đi, huyễn thuật đã được giải.”

“A? Huyễn thuật?”

“Đúng vậy, là tôi thi triển trên người bọn họ.” Bát Chỉ Vũ Y vỗ vai Thất Lai Thần “Về sau xin quản lý dọn khỏi phòng này đi, bọn họ không thích cô.” Nói xong, Bát Chỉ Vũ Y bước đi.

“Bát Chỉ tiểu thư…” Thất Lai Thuần cúi đầu, “Người như tôi, ai có thể thích chứ?”

Giờ khắc này, ở dưới chân Thất Lai Thuần vươn ra một xúc tua đầy lông lá, đang nắm chặt chân cô.

8. Chương 8: Tiền Tài

Trúc Điền tiên sinh đang uống rượu giải sầu, rất nhiều năm dù gã có làm gì công tác cũng không thành công, gần đây mượn tiền thân thích bạn bè lập công ty, rồi lại vì nhiều loại lý do nên phá sản, chưa nói đến chuyện trả tiền, chỉ sợ sau này muốn mượn cũng khó. Nghĩ đến phí sinh hoạt cả nhà bốn người, học phí của con trưởng, nữ nhi lại sắp nhập học, Trúc Điền tiên sinh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Cả đời này chẳng lẽ cứ như vậy?

Trúc Điền tiên sinh ở trường học cũng là học sinh ưu tú, nhưng khi ra trường, mấy đứa bạn học không bằng không cấp ai cũng phát tài, còn gã dù thành tích tốt đến đâu cũng phải chạy ngược chạy xuôi vì công việc, đương nhiên gã đã trở thành trò cười cho người khác.

“Sao cậu không đến thần xã cầu phúc đi?” Bạn tốt Trì Trạch tiên sinh đề nghị “Mặc kệ linh hay không linh, có thứ gửi gắm cũng tốt , thay đổi chút tâm tình.”

Trúc Điền tiên sinh không cảm thấy gì , dù sao cũng giờ gã cũng không có việc làm, thời gian rất dư dả.

Trúc Điền tiên sinh đi đến thần xã Đạo Hà , thần xã này phù hộ ọi người sinh ý thịnh vượng vụ lúa được mùa, Trúc Điền tiên sinh làm lễ cầu phúc, trước khi đến đây, gã thấy một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói với Di Nghi chủ Thần xã, không khỏi nhìn nhiều lần.

Người trẻ tuổi kia mặt dài mày nhỏ như hồ yêu trong hí kịch, mái tóc rối tung dài đến thắt lưng, bộ dáng rất phong nhã; thiếu niên bên cạnh có vẻ im lặng, tướng mạo thanh tú mặc dù còn vẻ non nớt, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm rõ ràng, dưới phản xạ của ánh nắng mặt trời mái tóc dài tung bay theo gió.

“Vị tiên sinh kia!”

Trúc Điền tiên sinh dừng bước, chỉ thấy Di Nghi đang bước đến gần mình.

“Ngài có chuyện gì không?”

“A, là như vậy, ” Di Nghi chỉ người trẻ tuổi gã vừa mới nhìn “Vị kia chính là âm dương sư của gia tộc An Bội, ngài ấy nói có việc muốn thỉnh giáo.”

“Thỉnh giáo tôi?” Trúc Điền tiên sinh sửng sốt, đương gia nhà An Bội lại đi thỉnh giáo một tên nghèo túng không có việc làm như gã sao? Nếu người khác biết không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Trúc Điền tiên sinh theo Di Nghi đi đến trước mặt người kia, hai bên cùng nhau cúi người chào.

“Xin chào , tôi là An Bội Tấn Nhất.”

“Tôi là Trúc Điền Anh Lý, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Lời này hẳn là tôi hỏi mới đúng, Trúc Điền tiên sinh ” An Bội tấn Nhíu híp mắt “Trên người anh đã xảy ra chuyện gì ?”

Đi đến một quan cà phê , An Bội Tấn Nhất , Mạt Thần và Trúc Điền tiên sinh ngồi đối diện nhau.

“Iceland ” An Bội Tấn Nhất gọi phục vụ “Và thêm một ly Latte ” Rồi hắn nhìn qua Trúc Điền tiên sinh “Anh cứ thoải mái .”

“Lam sơn là được rồi.” Trúc Điền tiên sinh đưa menu lại cho nhân viên, quay sang nói với An Bội Tấn Nhất “An Bội tiên sinh, vừa rồi ở thần xã có một số việc ngài chưa nói rõ ràng, xin ngài nói tỉ mỉ lại một chút.”

“Tôi nói anh bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?”

“Tà niệm của lời nguyền rất nặng.” An Bội Tấn Nhất chỉ vào ngón tay của Trúc Điền tiên sinh “Ở đó.”

“Tay?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tôi nên giải như thế nào?”

“Cái này anh phải dựa vào mình, kỳ thật cởi bỏ lời nguyền không khó, chỉ hơi tốn thời gian, có lẽ là một năm, cũng có thể là mười năm, nói không chừng là cả đời thậm chí là kiếp sau .”

“Này là có ý gì?”

“Tôi muốn hỏi anh một vấn đề ” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần một cái, ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạt Thần ý bảo cậu bình tĩnh “Trúc Điền tiên sinh, anh có từng giết chết động vật nào chưa?”

Trúc Điền tiên sinh ngẩn ngơ, trong đầu trở lại tình cảnh lúc mình mười bốn mười lăm tuổi.

Mùa hè năm đó, Trúc Điền tiên sinh về quê bà nội nghỉ hè, trong sân truyền đến tiếng la của ông nội, Trúc Điền tiên sinh rời giường, mở cửa muốn vào trong sân xem chuyện gì đã xảy ra thì bị mấy con nhím trong sân dọa.

Trúc Điền tiên sinh nhìn ông nội dùng cái xẻng đập một con trong số đó, nhưng ngay khi nó vừa chạm đến, thì chẳng biết tại sao cái xẻng kia liền bắn ngược trở về đập trúng ót ông nội, ông nội gã liền hôn mê bất tỉnh, bà nội gấp đến độ không biết làm sao. Trúc Điền tiên sinh tức giận , liên hợp với vài đứa nhỏ trong sân, bắt hết bọn chúng bỏ vào trong một cái lồng sắt, sau đó đem đến bên đường sắt, muốn hủy cái lồng sắt đó.

Lúc đầu Trúc Điền tiên sinh cũng không biết là cái gì , đêm hôm đó, ở đường sắt phát ra tiếng những kêu thảm thiết.

“Đúng rồi” An Bội Tấn Nhất cầm lấy ly cà phề nhân viên vừa mới đem lên “Tôi muốn nghe chính là chuyện này.” An Bội Tấn Nhất thoáng nhìn qua Mạt Thần, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn như đã tức giận đến đỉnh điểm “Trúc Điền tiên sinh, anh có biết, nhím, hồ ly, rắn, chồn là tứ tiên từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản?”

“Ân… Tôi chỉ biết rắn và hồ ly…”

“Vậy anh có biết, bốn loài động vật này tượng trưng cho bốn vị thần tiên nào không?” Ân Bội Tấn Nhất thấy gã lắc đầu liền nói tiếp “Nhím đại biểu cho tài phú; hồ ly tượng trưng cho tình cảm, rắn bảo vệ cho bình an, chồn giữ vững cho sự nghiệp. Khi anh nói năm đó, ở nhà ông nội anh xuất hiện rất nhiều nhím, đó là chuyện vô cùng tốt, chính tôi cũng không biết, sao ông nội anh là người thế hệ trước lại không biết chuyện này.” An Bội Tấn Nhất uống một ngụm cà phê, “Giống như cổ đại Nhật Bản nhà ai có rắn cư trú là phúc cầu cũng không được. Tôi nghĩ lời của tôi anh đã hiểu, hành động anh giết mấy con nhím đó, tượng trưng cho việc anh đem tiền tài của mình ném vào biển lửa.”

Trúc Điền tiên sinh cả kinh, khó trách dù gã có liều mạng hay cố gắng làm việc thế nào, cũng giống như dùng rổ múc nước, công dã tràng.

“Lời nguyền của bọn chúng hạ lên người anh kỳ thật cũng không nặng” Âm thanh của Mạt Thần lạnh đến tận xượng “Nhưng tiền mà anh kiếm tất cả đều không thuộc về anh mà thôi, nếu nói là lời nguyền , không bằng nói trả nợ.”

“Vậy… Tôi phải làm thế nào? Dù sao lúc đó tôi còn bé không hiểu chuyện.”

“Rất đơn giản, cố gắng công tác là được.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ nói “Cố gắng kiếm tiền, cho đến một ngày nào đó trả hết nợ.”

“Vậy phải tới khi nào a?” Trúc Điền tiên sinh rầu rĩ cào tóc “Ngài không biết đâu … Tôi ra đời đã mười năm, mười năm nay tôi làm gì cũng không được, giống như ông trời đang trêu đùa tôi, nếu trả nợ, tôi phải trả đến khi nào đây? Tôi còn phải nuôi cả nhà…”

An Bội Tấn Nhất vốn muốn đến giúp Trúc Điền tiên sinh, nhưng nhìn loại bộ dáng thất vọng này của ngã, liền đánh mất loại suy nghĩ.

“Khi anh đốt chạy cái lồng sắt đó, anh có từng nghĩ bọn chúng cũng có người nhà không?” An Bội Tấn Nhất sau khi nói xong nhìn thoát qua Mạt Thần, Mạt Thần hơi giật mình nhìn An Bội Tấn Nhất, cậu rất bất nhờ rõ ràng hắn luôn cố gắng giúp con người nay lại nói thay động vật.

“Tôi…”

“Tiếp tục trả nợ đi, Trúc Điền tiên sinh.” An Bội Tấn Nhất thật sự không muốn nhìn một kẻ đã ba mươi tuổi ngồi trước mặt hắn oán giận cuộc sống của mình, liền đứng dậy tính tiền kéo Mạt Thần chạy lấy người .

“Trả nợ…” Trúc Điền tiên sinh lập đi lập lại hai chữ này.

Vài ngày sau, Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày trở về, ném một tờ báo lên người An Bội Tấn Nhất đang nằm phơi nắng trước cửa .

“Làm sao vậy? Bảo bối.”

“Tin đầu đề, tự anh xem đi.” Mạt Thần chỉ vào mặt báo, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

An Bội Tấn Nhất cầm lấy, cẩn thận nhìn. Trên báo có in một tấm hình, vẻ mặt gã dại ra, hai mắt vô thần, An Bội Tấn Nhất nhận ra, đây chính là Trúc Điền tiên sinh hắn đã gặp vài ngày trước.

Trên mặt báo dùng chữ đỏ tô đâm: Một đao giết chết toàn bộ gia đình, lý do chỉ vì trả nợ ? !

An Bội Tấn Nhất gấp báo lại để qua một bên, nội dung bên trong hắn không cần xem, tuy hắn biết, nhưng hôm nay hắn mới kiến thức được, tiền tài có thể thay đổi một người, cũng có thể bức điên một người.

Quái thanh

Âm thanh kỳ quái khiến Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhân sợ hãi cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.

“Chuyện như thế nào?” An Bội Tấn Nhất đẩy trà qua cho Minh Hương và Trí Nhân.

“Rất kỳ quái, hôm đó đã khuya, tôi ở bên giường dùng laptop lên mạng nghe nhạc, theo lý thuyết tôi bật âm thanh rất lớn, chắc chắn không thể nào nghe tiếng nói bên ngoài được, nhưng thứ tôi nghe thấy không phải là âm thanh trong bên trong ca khúc.”

“Cô xác định chứ ?”

“Đúng vậy, tôi xác định ” Minh Hương khẽ cau mày nhìn An Bội Tấn Nhất, “Tôi nghe thấy âm thanh đó, đã cảm thấy không thích hợp, quay ngược về nghe lần nữa, nhưng lại không có.”

“Tự Phương tiên sinh còn anh.”

Tự Phương Trí Nhân là nhân viên công ty Điền Sản, cuối tuần cậu ra rất thích ở nhà lên mạng chơi game, hôm đó này ngày một tháng năm tuần lễ vàng quốc tế, liên tiếp bốn ngày Trí Nhân đều nghe thấy tiếng bi rơi xuống đất làm tỉnh giấc.

“Đinh … đinh … đinh… đinh…” Âm thanh như viên bi tự bắn lên rồi rớt xuống.

Trí Nhân tưởng mà mấy đứa nhỏ quậy phá, vào tối ngày thứ tư lên lầu tìm người hỏi, muốn bọn họ đừng để mấy đứa trẻ chơi bi vào ban đêm.

Nhưng người ở lầu trên là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, căn bản không có con, hơn nữa trong nhà hai người cũng không có bi.

Trí Nhân có chút kích động, nhưng những ngày sau đó âm thanh kia cũng không còn. Tương phản, chuyện Mai Hương vừa nói với An Bội Tấn Nhất, khi cô ấy đeo tai nghe, lại xuất hiện tiếng giày cao gót, cực kỳ rõ ràng.

Có một ngày cả tòa nhà mất điện, Trí Nhân xuống lầu ăn cơm, thuận tiện mua thêm mấy ngọn nến, anh nhớ rõ trừ tầng một có 5 bậc thang, khúc ngoặc là 9 bậc, còn lại đều là 8 bậc, nhưng khi anh đi đến lầu hai đi mãi cũng không tới, giống như tầng hai không chỉ có 8 bậc thang, Trí Nhân nhớ đến chuyện ma quái như quỷ đả tường, anh đành phải dựa vào tường để mình bình tĩnh một chút, sau đó bất tri bất giác đi xuống.

“Tôi thì ngược lại” Minh Hương nhìn Trí Nhân một cái “Cũng là một ngày mất điện, trừ bỏ lầu một là 5 bậc và 9 bậc còn lại là 8 bậc, lúc xuống lầu tôi thường đếm số bậc thang, nhưng ở tầng hai là 7 bậc” Minh Hương nói xong, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh “Tôi không biết do mình yếu bóng vía, hay bị quỷ ám, lúc lên lầu tôi đếm lại một lần, lên lầu là 8 bước xuống lầu chỉ còn 6 bước, tôi sợ đến mức không dám đếm nữa .”

“Quả thật là kỳ lạ a ~” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần cười cười.

“Vậy anh đi xem đi…” Mạt Thần dĩ nhiên đã quen với An Bội Tấn Nhất hay làm nũng .

“Thay quần áo.”

Nơi ở của Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhât Thiên cũng đã cũ, đối với một công nhân viên chức bình thường mà nói đã tốt rồi, nhưng vì do quá hẻo lánh, trừ bỏ mấy thanh niên đi làm và những căn hộ lâu năm cũng không có ai.

“Có thể do đã lâu nơi này rất hay mất điện và mất nước.” Thiên Dã Minh Hương giải thích.

“Ân, nhìn ra được.”

Thiên Dã Minh Hương ở lầu ba , Tư Phương Trí Nhân ở tầng năm, hai người bình thường gặp nhau chỉ chào hỏi đôi chút, nhưng bởi vì do cùng gặp chuyện lạ, gần đây hay ghé thăm nhau, cũng nhiều lần muốn đổi nơi ở, nhưng lại không tìm được nơi thích hợp, hai người đã không thể nào chịu nổi mấy chuyện kỳ lạ ở đây.

Lúc đến chỗ ngoặc ở tầng hai, An Bội Tấn Nhất vẫn nhìn về phía cửa sỗ cũ nát mỉm cười, Mạt Thần thấy nhưng hai người còn lại không có để ý.

An Bội Tấn Nhất chỉ ra cửa sổ, nói với Mạt Thần, “Em xem bên dưới cửa sổ kia đi.”

Mạt Thần hồ nghi nhìn nhìn, dưới cửa sổ có hai song sắt dựng lên, đại khái là để phòng ngừa mấy tên ăn trộm leo lên, nhưng vì chịu đựng mưa gió quá nhiều, song sắt đã rỉ sét rất nhiều.

“Làm sao vậy?” Tự Phương Trí Nhân nhìn Mạt Thần “Lan can này có gì bất thường à?”

“Tôi nhớ Tự Phương tiên sinh có nói qua trên lầu của cậu có một đôi vợ chồng già đúng không?”

“Đúng vậy, ngày thường không ra khỏi nhà, nên rất ít khi thấy bọn họ.”

“Đi lên viếng thăm một chút.”

Bốn người cùng tiến lên lầu sáu, gõ gõ cánh cửa phòng trộm đã rỉ sét.

“Hình như không có ai ở nhà.”

“Đương nhiên không ở nhà.” An Bội Tấn Nhất đẩy Tự Phương Trí Nhân ra, giơ chân đá văng cửa sắt, cửa sắt liền bung ra, nhìn kỹ sẽ thấy ổ khóa đã mục nát “Bởi vì không có ai ở bên trong cả.”

“Như thế nào… Như thế nào sẽ…” Trí Nhân vẻ mặt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống “Rõ ràng tôi thấy có người ở bên trong mà…”

“Có thể là bị lừa?” An Bội Tấn Nhất nghiêng người từ khung cửa bên phải đi vào, theo sau là Mạt Thần, Trí Nhân và Minh Hương tuy không biết tư thế đó có ý gì, nhưng cũng làm theo.

Bên trong đầy đủ mọi thứ, rất đơn giản nhưng không nhiễm một hạt bụi.

“An Bội tiên sinh… Anh không lầm chứ? Bên trong nhà rõ ràng có người ở…” Trí Mhân có chút kích động, đây chẳng phải là vào nhà dân trái phép sao?

“Có thể là tôi lầm ” An Bội Tấn Nhất cười, “Căn nhà này có người ở, nhưng chủ nhân của nó không phải là người.”

” Ý của An Bội tiên sinh là…” Âm thanh của Minh Hương có chút run rẩy, nhưng cô lại không muốn nói ra từ đó.

“Bây giờ là ban ngày, hai người làm gì phải sợ như vậy?” An Bội Tấn Nhất từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, nhìn xung quanh thấy trên bàn có rất nhiều bút, liền đi đến phía trước, nhấc tay, một cây bút nằm trong ống đựng bay lên, khiến Trí Nhân và Minh Hương sợ hãi kêu lên.

An Bội Tấn Nhất phóng tờ giấy lên không trung, sau đó tay phải ngoáy ngoáy gì đó, cây bút trên không trung cũng làm theo, sau khi viết xong, tay trái của hắn nắm thành quyền, cây bút lại trở về chỗ cũ. An Bội Tấn Nhất lấy tờ giấy kia xuống, trở lại chỗ của ba người.

“Tôi đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài đi.”

Sau khi rời khỏi, An Bội Tấn Nhất làm một động tác thu chân lại, cửa sắt từ dưới mặt đất đứng lên trở về vị trí cũ .

Trong nhà Trí Nhân, An Bội Tấn Nhất đọc nội dung bên trong tờ giấy, đại khái là ở đây từng có một học sinh trẻ tuổi sinh sống, có thể nói là một vấn đề không đứng đắn, cô bé trên đường về nhà bị cưỡng hiếp, sau đó còn mang thai, cô bị nhà trường đuổi học, một sinh yên lặng sinh hoạt, cuối cùng sinh đứa nhỏ ra, châm chọc hơn là tuy cô ấy sinh ra nhưng lại vứt đứa bé xuống hầm cầu rồi xả nước, còn mình từ sân thượng nhảy xuống, ngực bị song sức sắt ở tầng hai đâm thủng, chết ngay tại chỗ.

“Thật sự là kỳ quái, nếu không muốn nuôi đứa nhỏ kia, vì sao còn lại sinh nó ra?”

“Điểm ấy tôi cũng không biết.” An Bội Tấn Nhất nhìn Trí Nhân “Đáng mừng là cậu không có bị lừa, người ở lâu trên đích thực là một đôi vợ chồng già, hơn nữa tâm địa của bọn họ vẫn còn tốt…” An Bội Tấn Nhất đưa tờ giấy cho Trí Nhấn “Nhìn dòng cuối cùng của nó đi.”

Trí Nhân tiếp nhận, mặt trên viết: mau kêu tiểu tử dưới lầu dọn nhanh đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sau khi xem xong, Trí Nhân đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, da gà nổi đầy tay.

“Chính là như vậy, cô bé kia là một linh hồn tương đối mạnh , cũng may cô ấy không phải là ác linh, nếu thu phục cô ta thì cũng phải thu phục cả đôi vợ chồng kia, đôi vợ chồng ấy chính là linh hồn bảo về tòa nhà này.” An Bội Tấn Nhất nhìn Minh Hương “Tuy tôi không biết cô bé kia có ý gì với cô, nhưng tôi khuyên cô nên mau dọn khỏi đây.”

“Đó là khẳng định.” Minh Hương vốn đã tính dọn đi, bây giờ xem ra càng gấp hơn nữa.

Ra khỏi căn nhà cũ nát, An Bội Tấn Nhất đột nhiên muốn ăn lẩu, liền kéo Mạt Thần đến siêu thị mua đồ, khi con rau và đậu hủ, Mạt Thần mắng yêu An Bội Tấn Nhất.

“Anh tên bại hoại này, có phải anh gạt bọn họ hay không?”

“Quả thật chuyện gì cũng không thể gạt được bảo bối.” An Bội Tấn Nhất nhéo nhéo mặt của Mạt Thần “Kỳ thật không có oán linh gì cả, nhưng đôi vợ chồng kia đích thực là linh hồn bảo vệ tòa nhà kia, ông ấy thấy Tự Phương tiên sinh muốn phá vỡ tòa nhà ấy, nên dùng cách hù dọa cậu ta, muốn cậu ta rời khỏi, nhưng chỉ mình hắn gặp chuyện lạ thì sẽ không tin, nên Thiên Dã tiểu thư đáng thương trở thành người hi sinh.”

“Lúc ở lầu hai người anh chào hỏi chính là ông cụ ấy?”

“Không, là bà cụ, bà đang phơi nắng.” An Bội Tấn Nhất hoàn toàn không để ý “Anh nghĩ nếu sau khi chúng ta chết đi, có khi nào giống hai người đó hay không, mãi mãi bảo vệ nơi mình từng ở?”

Mạt Thần mỉm cười, tùy tay cầm lấy một cây cải trắng, “Vậy phải xem anh có đối xử tốt với em hay không ~ “

Phi tán

Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống, mùa thu đã lặng lẽ tiến tới, hoa sen héo úa rũ tàn, An bội Tấn Nhất dùng chiếc lá hoàng diệp làm thành thức thần mới, là một tiểu nam hài, khuôn mặt mập mạp cánh tay ngắn ngủn, hai mắt long lang cái miệng chúm chím, rất đáng yêu .

Mạt Thần rảnh rỗi đều chơi đùaa với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp mở to hai mắt chạy tới chạy lui bên cạnh Mạt Thần, nếu nói Diệp là người hầu, chẳng bằng nói là con của hắn và cậu. Còn vấn đề là con của ai bọn họ không nói đến, nếu không Mạt thần sẽ vì xưng hộ của đứa nhỏ mà cãi nhau với An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất thời thượng nằm ở cửa vừa uống rượu vừa nhìn Mạt Thần chơi đùa cùng Diệp, cảm thấy nếu ngày qua ngày cứ bình thản như vậy thì tốt biến mất. Nhưng gần đây một bức thư cho An Bội Ảnh gửi đến khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. An Bội Ảnh là phụ thân của An Bội Tấn Nhất, cũng thuộc Thập Thần Túc, năm đó cũng vì bị thương nên không để ý An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần ở cùng một chỗ, dù sao Mạt Thần cũng là nhi tử của người đã từng là chiến hữu của An Bội Ảnh, có thể được vương tử Kỳ Lân để ý là vô cùng vinh hạnh, làm gì có ý định chia rẽ?

Nhưng An Bội gia không thể chỉ vì được Kỳ Lân tôn sùng thì có thể tuyệt hậu.

Chuyến đi này, An Bội Tấn Nhất chỉ thấy một màn đêm vô tận, phụ thân nói cũng có lý, An Bội Tấn Nhất cũng đang cân nhắc chuyện hậu đại của An bội gia.

Nhưng … nhưng chỉ vì hậu đại mà cưới một người hắn không yêu, sau đó lại yên tâm thoải mái sống cùng Mạt Thần? Chuyện như vậy An Bội Tấn Nhất không làm được, không phải chỉ vì thân thể phản bội Mạt Thần, càng không công bằng với đứa con của người phụ nữ kia. Tuy An Bội Ảnh đã an bài, còn đảm bảo sẽ không bị bại lộ, nhưng hắn vẫn làm không được, hắn không thể cưới nữ nhân càng không để nữ nhân kia lưu lại huyết mạch nhà An Bội, sau đó ở trong căn đình viện cũ kỹ này sống hết quảng đời còn lại.

Vào một đêm, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi hắn ôm chặt Mạt Thần nói.

“Nếu em có thể hoài thai đứa nhỏ của anh thì tốt biết bao nhiêu …”

An Bội Tấn Nhất bị hiện thực bao phủ ngủ thật say, mà Mạt Thần lại dị thường thanh tỉnh.

Đứa nhỏ…

Mạt Thần thì thào nhớ kỹ, vì sao cậu chưa bao giờ ý thức được nhà An Bội cũng cần người thừa kế? An Bội Tấn Bất cũng phải để lại huyết mạch? Chính cậu dồn An Bội Tấn Nhất vào tình trạng tiến thối lưỡng nan? Vì sao cậu không ý thức được?

Màn đêm buông xuống, Mạt Thần đốt Đinh Hương thảo lên, An Bội Tấn Nhất ngủ càng thêm thâm trầm, sau đó thu thập vài món quần áo, cậu chỉ để lại ba món đồ vật: Là xâu chuỗi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã đưa cho cậu, một cái hôn nhẹ và một giọt nước mặt luyến tiếc.

Ở cửa, Diệp mở to hai mắt nhìn Mạt Thần bay về phía ánh trăng, nhưng nó cũng không rõ vì sao Mạt Thần lại ôm nó chặt như vậy , rất đau rất đau.

Ngày hôm sau khi An Bội Tấn Nhất tỉnh dậy nhìn thấy xâu chuỗi kia liền có dự cảm không tốt, quần áo Mạt Thần cũng biến mất, lúc này hắn mới biết Mạt Thần đã rời khỏi , vô thanh vô tức không nhiễm hạt bụi trần.

An Bội Tấn Nhất không thể nghĩ được gì hắn muốn gọi điện cho người quen, nhưng lại không biết Mạt Thần ở nơi nào, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa . Hắn ngã ngồi xuống đất nhìn xâu chuỗi Mạt Thần thường ngày hay che chở rơi lệ đầy mặt.

Ngồi bên cạnh hắn , Diệp mở to hai mắt giúp An Bội Tấn Nhất lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, nhưng nó không hiểu vì sao An Bội Tấn Nhất ôm nó nhẹ như vậy lại rất đau rất đau.

Khi An Bội Ảnh đã hết kiên nhẫn xuống núi hỏi đứa con độc nhất của mình quyết định như thế nào, thì bị bộ dáng suy sút của hắn hù dọa, thân thể gầy đi một vòng khiến phụ thân lo lắng không thôi, còn chưa nói chuyện An Bội Tấn Nhất đã hỏi.

“Phụ thân vì sao khi mẫu thân thay thế dì Sa Dạ thì không tái hôn nữa ?”

An Bội Ảnh á khẩu không trả lời được, ông biết yêu một người có thể khiến người đó phấn chấn cũng có thể khiến họ chết đi.

“Đi tìm nó đi.”

“Không, con muốn ở đây chờ em ấy về, đồ của hắn còn ở đây, con đi rồi, em ấy sẽ tìm không được.”

An Bội Ảnh buồn bã rời khỏi thần xã, chỉ để lại một câu bảo trọng thân thể, nhất định phải chờ nó về .

Mạt Thần để lại ba món đồ, mà quên trả lại trái tim cho An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhìn cánh cửa đóng lại, lá vàng rực rỡ rơi lả tả bên ngoài , không biết là ai đang khóc.

An Bội Ảnh huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mạt Thần, Bát Chỉ Vũ Y, Hắc Kỳ Khải, những bạn bè ngày xưa của cậu cũng dùng hết sức, nhưng Mạt Thần giống như biến mất khỏi thế gian, trở thành hư không.

Cuối cùng vẫn là Thu Bản Minh chấp hành nhiệm vụ, nghe tin Mạt Thần đã trở về Trung Quốc.

Bát Chỉ Vũ Y vận dụng lực lượng của Bát Chỉ liên lạc với Dư Khởi, Dư Khởi nói Mạt Thần đã trở về Bồng Lai tiên đảo tiến hành lễ rửa tội, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Ai cũng không dám đem chuyện này nói cho An Bội Tấn Nhất, An Bội Tấn Nhất bây giờ … giống …. Như một chiếc lá khô giãy giụa trên nhánh cây, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ rơi xuống bùn đất rồi ngủ say mãi mãi.

Năm ấy mùa đông đến sớm, trên núi là một mảnh trắng xóa chói mắt, từng mảnh hoa tuyết kết tinh rơi xuống , có chút đồ sộ.

An Bội Tấn Nhất mặc một chiếc áo đơn bước chậm trên con đường đầy tuyết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại như nước, khẽ vén tóc ra sau tai, cười như không cười nhìn An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhận ra là Dư Khởi, tiến lên chào hỏi. Dư Khởi cũng không phân trần nắm tay An Bội Tấn Nhất nhét vào một vật gì đó.

“Dụng tâm nuôi dưỡng, kính tâm chứng giám, hoa sen từ trên trời rơi xuống.”

Dư Khởi dùng Tiếng Trung, An Bội Tấn Nhất nửa câu cũng không hiểu, vừa định hỏi lại, Dư Khởi biến mất trong một trận ánh sáng ngũ sắc.

Mở tay ra, đó là một hạt đào trong suốt, lòe lòe tỏa sáng như một khối băng.

An Bội Tấn Nhất ôm tâm lý thử xem đem hạt đào chôn ở sân, mùa xuân năm thứ hai một cành cây trong suốt vươn ra, dưới ánh dương như thủy tinh chạm ngọc, An Bội Tấn Nhất không khỏi cảm thán thần kỳ .

Mùa xuân năm thứ ba, anh đào nở rộ khắp đồi núi, rơi rụng mà huy hoàng, An Bội Tấn Nhất không biết mình mê man bao lâu, hạ bút thành văn một nhánh anh đào, trên sơn đạo một mảnh tuyết trắng xen lẫn nhau rơi xuống.

Phảng phất như dưới những cánh hoa kia có một thiếu niên tóc xanh đang đứng, cái ngoái đầu nhìn lại cũng chấm dứt cảnh trong mơ ấy.

An Bội Tấn Nhất cảm giác thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong yết hầu, khó khăn mở miệng, tâm tư sâu kín.

“Cây anh đào này được không?”

“Được…”

“Vương mẫu nương nương ban cho em một đồng tử, nhưng anh phải chăm sóc nó cho tốt .”

“Được…”

“Vậy, em…”

An Bội Tấn Nhất ôm cổ Mạt Thần, cảm nhận này khí tức này, khôn phải ảo giác là sự thật đúng không?

“Em đã trở về…”

Đầu thu năm thứ tư, bồ công anh từ trong viện bay ra như những hoa tuyết, cây anh đào được An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần dùng máu luyện thành, kết quả chính là một quả đào hai người ôm cũng không xuể. Ngày ấy hái xuống, An Bội Tấn Nhất mời vài người bạn và phụ thân của Mạt Thần đến, dùng lá bùa cứng cẩn thận cắt quả đào, bên trong một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, An Bội Tấn Nhất đặt tên cho nó là “An Bội Đào Thái Lang” , rước lấy Mạt Thần tức giận trừng mắt.

Như thế, Mạt Thần vì xưng hô của đứa nhỏ mà cãi nhau túi vụi với An Bội Tấn Nhất.

…

Dạo này bé đi làm rồi nên không thể up thường xuyên được .

Bé sẽ cố gắng để làm hoàn các truyện.

Mầy bạn ráng đợi bé nhé =))

9. Chương 9: Quái Thanh

Trúc Điền tiên sinh đang uống rượu giải sầu, rất nhiều năm dù gã có làm gì công tác cũng không thành công, gần đây mượn tiền thân thích bạn bè lập công ty, rồi lại vì nhiều loại lý do nên phá sản, chưa nói đến chuyện trả tiền, chỉ sợ sau này muốn mượn cũng khó. Nghĩ đến phí sinh hoạt cả nhà bốn người, học phí của con trưởng, nữ nhi lại sắp nhập học, Trúc Điền tiên sinh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Cả đời này chẳng lẽ cứ như vậy?

Trúc Điền tiên sinh ở trường học cũng là học sinh ưu tú, nhưng khi ra trường, mấy đứa bạn học không bằng không cấp ai cũng phát tài, còn gã dù thành tích tốt đến đâu cũng phải chạy ngược chạy xuôi vì công việc, đương nhiên gã đã trở thành trò cười cho người khác.

“Sao cậu không đến thần xã cầu phúc đi?” Bạn tốt Trì Trạch tiên sinh đề nghị “Mặc kệ linh hay không linh, có thứ gửi gắm cũng tốt , thay đổi chút tâm tình.”

Trúc Điền tiên sinh không cảm thấy gì , dù sao cũng giờ gã cũng không có việc làm, thời gian rất dư dả.

Trúc Điền tiên sinh đi đến thần xã Đạo Hà , thần xã này phù hộ ọi người sinh ý thịnh vượng vụ lúa được mùa, Trúc Điền tiên sinh làm lễ cầu phúc, trước khi đến đây, gã thấy một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói với Di Nghi chủ Thần xã, không khỏi nhìn nhiều lần.

Người trẻ tuổi kia mặt dài mày nhỏ như hồ yêu trong hí kịch, mái tóc rối tung dài đến thắt lưng, bộ dáng rất phong nhã; thiếu niên bên cạnh có vẻ im lặng, tướng mạo thanh tú mặc dù còn vẻ non nớt, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm rõ ràng, dưới phản xạ của ánh nắng mặt trời mái tóc dài tung bay theo gió.

“Vị tiên sinh kia!”

Trúc Điền tiên sinh dừng bước, chỉ thấy Di Nghi đang bước đến gần mình.

“Ngài có chuyện gì không?”

“A, là như vậy, ” Di Nghi chỉ người trẻ tuổi gã vừa mới nhìn “Vị kia chính là âm dương sư của gia tộc An Bội, ngài ấy nói có việc muốn thỉnh giáo.”

“Thỉnh giáo tôi?” Trúc Điền tiên sinh sửng sốt, đương gia nhà An Bội lại đi thỉnh giáo một tên nghèo túng không có việc làm như gã sao? Nếu người khác biết không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Trúc Điền tiên sinh theo Di Nghi đi đến trước mặt người kia, hai bên cùng nhau cúi người chào.

“Xin chào , tôi là An Bội Tấn Nhất.”

“Tôi là Trúc Điền Anh Lý, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Lời này hẳn là tôi hỏi mới đúng, Trúc Điền tiên sinh ” An Bội tấn Nhíu híp mắt “Trên người anh đã xảy ra chuyện gì ?”

Đi đến một quan cà phê , An Bội Tấn Nhất , Mạt Thần và Trúc Điền tiên sinh ngồi đối diện nhau.

“Iceland ” An Bội Tấn Nhất gọi phục vụ “Và thêm một ly Latte ” Rồi hắn nhìn qua Trúc Điền tiên sinh “Anh cứ thoải mái .”

“Lam sơn là được rồi.” Trúc Điền tiên sinh đưa menu lại cho nhân viên, quay sang nói với An Bội Tấn Nhất “An Bội tiên sinh, vừa rồi ở thần xã có một số việc ngài chưa nói rõ ràng, xin ngài nói tỉ mỉ lại một chút.”

“Tôi nói anh bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?”

“Tà niệm của lời nguyền rất nặng.” An Bội Tấn Nhất chỉ vào ngón tay của Trúc Điền tiên sinh “Ở đó.”

“Tay?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tôi nên giải như thế nào?”

“Cái này anh phải dựa vào mình, kỳ thật cởi bỏ lời nguyền không khó, chỉ hơi tốn thời gian, có lẽ là một năm, cũng có thể là mười năm, nói không chừng là cả đời thậm chí là kiếp sau .”

“Này là có ý gì?”

“Tôi muốn hỏi anh một vấn đề ” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần một cái, ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạt Thần ý bảo cậu bình tĩnh “Trúc Điền tiên sinh, anh có từng giết chết động vật nào chưa?”

Trúc Điền tiên sinh ngẩn ngơ, trong đầu trở lại tình cảnh lúc mình mười bốn mười lăm tuổi.

Mùa hè năm đó, Trúc Điền tiên sinh về quê bà nội nghỉ hè, trong sân truyền đến tiếng la của ông nội, Trúc Điền tiên sinh rời giường, mở cửa muốn vào trong sân xem chuyện gì đã xảy ra thì bị mấy con nhím trong sân dọa.

Trúc Điền tiên sinh nhìn ông nội dùng cái xẻng đập một con trong số đó, nhưng ngay khi nó vừa chạm đến, thì chẳng biết tại sao cái xẻng kia liền bắn ngược trở về đập trúng ót ông nội, ông nội gã liền hôn mê bất tỉnh, bà nội gấp đến độ không biết làm sao. Trúc Điền tiên sinh tức giận , liên hợp với vài đứa nhỏ trong sân, bắt hết bọn chúng bỏ vào trong một cái lồng sắt, sau đó đem đến bên đường sắt, muốn hủy cái lồng sắt đó.

Lúc đầu Trúc Điền tiên sinh cũng không biết là cái gì , đêm hôm đó, ở đường sắt phát ra tiếng những kêu thảm thiết.

“Đúng rồi” An Bội Tấn Nhất cầm lấy ly cà phề nhân viên vừa mới đem lên “Tôi muốn nghe chính là chuyện này.” An Bội Tấn Nhất thoáng nhìn qua Mạt Thần, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn như đã tức giận đến đỉnh điểm “Trúc Điền tiên sinh, anh có biết, nhím, hồ ly, rắn, chồn là tứ tiên từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản?”

“Ân… Tôi chỉ biết rắn và hồ ly…”

“Vậy anh có biết, bốn loài động vật này tượng trưng cho bốn vị thần tiên nào không?” Ân Bội Tấn Nhất thấy gã lắc đầu liền nói tiếp “Nhím đại biểu cho tài phú; hồ ly tượng trưng cho tình cảm, rắn bảo vệ cho bình an, chồn giữ vững cho sự nghiệp. Khi anh nói năm đó, ở nhà ông nội anh xuất hiện rất nhiều nhím, đó là chuyện vô cùng tốt, chính tôi cũng không biết, sao ông nội anh là người thế hệ trước lại không biết chuyện này.” An Bội Tấn Nhất uống một ngụm cà phê, “Giống như cổ đại Nhật Bản nhà ai có rắn cư trú là phúc cầu cũng không được. Tôi nghĩ lời của tôi anh đã hiểu, hành động anh giết mấy con nhím đó, tượng trưng cho việc anh đem tiền tài của mình ném vào biển lửa.”

Trúc Điền tiên sinh cả kinh, khó trách dù gã có liều mạng hay cố gắng làm việc thế nào, cũng giống như dùng rổ múc nước, công dã tràng.

“Lời nguyền của bọn chúng hạ lên người anh kỳ thật cũng không nặng” Âm thanh của Mạt Thần lạnh đến tận xượng “Nhưng tiền mà anh kiếm tất cả đều không thuộc về anh mà thôi, nếu nói là lời nguyền , không bằng nói trả nợ.”

“Vậy… Tôi phải làm thế nào? Dù sao lúc đó tôi còn bé không hiểu chuyện.”

“Rất đơn giản, cố gắng công tác là được.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ nói “Cố gắng kiếm tiền, cho đến một ngày nào đó trả hết nợ.”

“Vậy phải tới khi nào a?” Trúc Điền tiên sinh rầu rĩ cào tóc “Ngài không biết đâu … Tôi ra đời đã mười năm, mười năm nay tôi làm gì cũng không được, giống như ông trời đang trêu đùa tôi, nếu trả nợ, tôi phải trả đến khi nào đây? Tôi còn phải nuôi cả nhà…”

An Bội Tấn Nhất vốn muốn đến giúp Trúc Điền tiên sinh, nhưng nhìn loại bộ dáng thất vọng này của ngã, liền đánh mất loại suy nghĩ.

“Khi anh đốt chạy cái lồng sắt đó, anh có từng nghĩ bọn chúng cũng có người nhà không?” An Bội Tấn Nhất sau khi nói xong nhìn thoát qua Mạt Thần, Mạt Thần hơi giật mình nhìn An Bội Tấn Nhất, cậu rất bất nhờ rõ ràng hắn luôn cố gắng giúp con người nay lại nói thay động vật.

“Tôi…”

“Tiếp tục trả nợ đi, Trúc Điền tiên sinh.” An Bội Tấn Nhất thật sự không muốn nhìn một kẻ đã ba mươi tuổi ngồi trước mặt hắn oán giận cuộc sống của mình, liền đứng dậy tính tiền kéo Mạt Thần chạy lấy người .

“Trả nợ…” Trúc Điền tiên sinh lập đi lập lại hai chữ này.

Vài ngày sau, Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày trở về, ném một tờ báo lên người An Bội Tấn Nhất đang nằm phơi nắng trước cửa .

“Làm sao vậy? Bảo bối.”

“Tin đầu đề, tự anh xem đi.” Mạt Thần chỉ vào mặt báo, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

An Bội Tấn Nhất cầm lấy, cẩn thận nhìn. Trên báo có in một tấm hình, vẻ mặt gã dại ra, hai mắt vô thần, An Bội Tấn Nhất nhận ra, đây chính là Trúc Điền tiên sinh hắn đã gặp vài ngày trước.

Trên mặt báo dùng chữ đỏ tô đâm: Một đao giết chết toàn bộ gia đình, lý do chỉ vì trả nợ ? !

An Bội Tấn Nhất gấp báo lại để qua một bên, nội dung bên trong hắn không cần xem, tuy hắn biết, nhưng hôm nay hắn mới kiến thức được, tiền tài có thể thay đổi một người, cũng có thể bức điên một người.

Quái thanh

Âm thanh kỳ quái khiến Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhân sợ hãi cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.

“Chuyện như thế nào?” An Bội Tấn Nhất đẩy trà qua cho Minh Hương và Trí Nhân.

“Rất kỳ quái, hôm đó đã khuya, tôi ở bên giường dùng laptop lên mạng nghe nhạc, theo lý thuyết tôi bật âm thanh rất lớn, chắc chắn không thể nào nghe tiếng nói bên ngoài được, nhưng thứ tôi nghe thấy không phải là âm thanh trong bên trong ca khúc.”

“Cô xác định chứ ?”

“Đúng vậy, tôi xác định ” Minh Hương khẽ cau mày nhìn An Bội Tấn Nhất, “Tôi nghe thấy âm thanh đó, đã cảm thấy không thích hợp, quay ngược về nghe lần nữa, nhưng lại không có.”

“Tự Phương tiên sinh còn anh.”

Tự Phương Trí Nhân là nhân viên công ty Điền Sản, cuối tuần cậu ra rất thích ở nhà lên mạng chơi game, hôm đó này ngày một tháng năm tuần lễ vàng quốc tế, liên tiếp bốn ngày Trí Nhân đều nghe thấy tiếng bi rơi xuống đất làm tỉnh giấc.

“Đinh … đinh … đinh… đinh…” Âm thanh như viên bi tự bắn lên rồi rớt xuống.

Trí Nhân tưởng mà mấy đứa nhỏ quậy phá, vào tối ngày thứ tư lên lầu tìm người hỏi, muốn bọn họ đừng để mấy đứa trẻ chơi bi vào ban đêm.

Nhưng người ở lầu trên là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, căn bản không có con, hơn nữa trong nhà hai người cũng không có bi.

Trí Nhân có chút kích động, nhưng những ngày sau đó âm thanh kia cũng không còn. Tương phản, chuyện Mai Hương vừa nói với An Bội Tấn Nhất, khi cô ấy đeo tai nghe, lại xuất hiện tiếng giày cao gót, cực kỳ rõ ràng.

Có một ngày cả tòa nhà mất điện, Trí Nhân xuống lầu ăn cơm, thuận tiện mua thêm mấy ngọn nến, anh nhớ rõ trừ tầng một có 5 bậc thang, khúc ngoặc là 9 bậc, còn lại đều là 8 bậc, nhưng khi anh đi đến lầu hai đi mãi cũng không tới, giống như tầng hai không chỉ có 8 bậc thang, Trí Nhân nhớ đến chuyện ma quái như quỷ đả tường, anh đành phải dựa vào tường để mình bình tĩnh một chút, sau đó bất tri bất giác đi xuống.

“Tôi thì ngược lại” Minh Hương nhìn Trí Nhân một cái “Cũng là một ngày mất điện, trừ bỏ lầu một là 5 bậc và 9 bậc còn lại là 8 bậc, lúc xuống lầu tôi thường đếm số bậc thang, nhưng ở tầng hai là 7 bậc” Minh Hương nói xong, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh “Tôi không biết do mình yếu bóng vía, hay bị quỷ ám, lúc lên lầu tôi đếm lại một lần, lên lầu là 8 bước xuống lầu chỉ còn 6 bước, tôi sợ đến mức không dám đếm nữa .”

“Quả thật là kỳ lạ a ~” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần cười cười.

“Vậy anh đi xem đi…” Mạt Thần dĩ nhiên đã quen với An Bội Tấn Nhất hay làm nũng .

“Thay quần áo.”

Nơi ở của Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhât Thiên cũng đã cũ, đối với một công nhân viên chức bình thường mà nói đã tốt rồi, nhưng vì do quá hẻo lánh, trừ bỏ mấy thanh niên đi làm và những căn hộ lâu năm cũng không có ai.

“Có thể do đã lâu nơi này rất hay mất điện và mất nước.” Thiên Dã Minh Hương giải thích.

“Ân, nhìn ra được.”

Thiên Dã Minh Hương ở lầu ba , Tư Phương Trí Nhân ở tầng năm, hai người bình thường gặp nhau chỉ chào hỏi đôi chút, nhưng bởi vì do cùng gặp chuyện lạ, gần đây hay ghé thăm nhau, cũng nhiều lần muốn đổi nơi ở, nhưng lại không tìm được nơi thích hợp, hai người đã không thể nào chịu nổi mấy chuyện kỳ lạ ở đây.

Lúc đến chỗ ngoặc ở tầng hai, An Bội Tấn Nhất vẫn nhìn về phía cửa sỗ cũ nát mỉm cười, Mạt Thần thấy nhưng hai người còn lại không có để ý.

An Bội Tấn Nhất chỉ ra cửa sổ, nói với Mạt Thần, “Em xem bên dưới cửa sổ kia đi.”

Mạt Thần hồ nghi nhìn nhìn, dưới cửa sổ có hai song sắt dựng lên, đại khái là để phòng ngừa mấy tên ăn trộm leo lên, nhưng vì chịu đựng mưa gió quá nhiều, song sắt đã rỉ sét rất nhiều.

“Làm sao vậy?” Tự Phương Trí Nhân nhìn Mạt Thần “Lan can này có gì bất thường à?”

“Tôi nhớ Tự Phương tiên sinh có nói qua trên lầu của cậu có một đôi vợ chồng già đúng không?”

“Đúng vậy, ngày thường không ra khỏi nhà, nên rất ít khi thấy bọn họ.”

“Đi lên viếng thăm một chút.”

Bốn người cùng tiến lên lầu sáu, gõ gõ cánh cửa phòng trộm đã rỉ sét.

“Hình như không có ai ở nhà.”

“Đương nhiên không ở nhà.” An Bội Tấn Nhất đẩy Tự Phương Trí Nhân ra, giơ chân đá văng cửa sắt, cửa sắt liền bung ra, nhìn kỹ sẽ thấy ổ khóa đã mục nát “Bởi vì không có ai ở bên trong cả.”

“Như thế nào… Như thế nào sẽ…” Trí Nhân vẻ mặt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống “Rõ ràng tôi thấy có người ở bên trong mà…”

“Có thể là bị lừa?” An Bội Tấn Nhất nghiêng người từ khung cửa bên phải đi vào, theo sau là Mạt Thần, Trí Nhân và Minh Hương tuy không biết tư thế đó có ý gì, nhưng cũng làm theo.

Bên trong đầy đủ mọi thứ, rất đơn giản nhưng không nhiễm một hạt bụi.

“An Bội tiên sinh… Anh không lầm chứ? Bên trong nhà rõ ràng có người ở…” Trí Mhân có chút kích động, đây chẳng phải là vào nhà dân trái phép sao?

“Có thể là tôi lầm ” An Bội Tấn Nhất cười, “Căn nhà này có người ở, nhưng chủ nhân của nó không phải là người.”

” Ý của An Bội tiên sinh là…” Âm thanh của Minh Hương có chút run rẩy, nhưng cô lại không muốn nói ra từ đó.

“Bây giờ là ban ngày, hai người làm gì phải sợ như vậy?” An Bội Tấn Nhất từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, nhìn xung quanh thấy trên bàn có rất nhiều bút, liền đi đến phía trước, nhấc tay, một cây bút nằm trong ống đựng bay lên, khiến Trí Nhân và Minh Hương sợ hãi kêu lên.

An Bội Tấn Nhất phóng tờ giấy lên không trung, sau đó tay phải ngoáy ngoáy gì đó, cây bút trên không trung cũng làm theo, sau khi viết xong, tay trái của hắn nắm thành quyền, cây bút lại trở về chỗ cũ. An Bội Tấn Nhất lấy tờ giấy kia xuống, trở lại chỗ của ba người.

“Tôi đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài đi.”

Sau khi rời khỏi, An Bội Tấn Nhất làm một động tác thu chân lại, cửa sắt từ dưới mặt đất đứng lên trở về vị trí cũ .

Trong nhà Trí Nhân, An Bội Tấn Nhất đọc nội dung bên trong tờ giấy, đại khái là ở đây từng có một học sinh trẻ tuổi sinh sống, có thể nói là một vấn đề không đứng đắn, cô bé trên đường về nhà bị cưỡng hiếp, sau đó còn mang thai, cô bị nhà trường đuổi học, một sinh yên lặng sinh hoạt, cuối cùng sinh đứa nhỏ ra, châm chọc hơn là tuy cô ấy sinh ra nhưng lại vứt đứa bé xuống hầm cầu rồi xả nước, còn mình từ sân thượng nhảy xuống, ngực bị song sức sắt ở tầng hai đâm thủng, chết ngay tại chỗ.

“Thật sự là kỳ quái, nếu không muốn nuôi đứa nhỏ kia, vì sao còn lại sinh nó ra?”

“Điểm ấy tôi cũng không biết.” An Bội Tấn Nhất nhìn Trí Nhân “Đáng mừng là cậu không có bị lừa, người ở lâu trên đích thực là một đôi vợ chồng già, hơn nữa tâm địa của bọn họ vẫn còn tốt…” An Bội Tấn Nhất đưa tờ giấy cho Trí Nhấn “Nhìn dòng cuối cùng của nó đi.”

Trí Nhân tiếp nhận, mặt trên viết: mau kêu tiểu tử dưới lầu dọn nhanh đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sau khi xem xong, Trí Nhân đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, da gà nổi đầy tay.

“Chính là như vậy, cô bé kia là một linh hồn tương đối mạnh , cũng may cô ấy không phải là ác linh, nếu thu phục cô ta thì cũng phải thu phục cả đôi vợ chồng kia, đôi vợ chồng ấy chính là linh hồn bảo về tòa nhà này.” An Bội Tấn Nhất nhìn Minh Hương “Tuy tôi không biết cô bé kia có ý gì với cô, nhưng tôi khuyên cô nên mau dọn khỏi đây.”

“Đó là khẳng định.” Minh Hương vốn đã tính dọn đi, bây giờ xem ra càng gấp hơn nữa.

Ra khỏi căn nhà cũ nát, An Bội Tấn Nhất đột nhiên muốn ăn lẩu, liền kéo Mạt Thần đến siêu thị mua đồ, khi con rau và đậu hủ, Mạt Thần mắng yêu An Bội Tấn Nhất.

“Anh tên bại hoại này, có phải anh gạt bọn họ hay không?”

“Quả thật chuyện gì cũng không thể gạt được bảo bối.” An Bội Tấn Nhất nhéo nhéo mặt của Mạt Thần “Kỳ thật không có oán linh gì cả, nhưng đôi vợ chồng kia đích thực là linh hồn bảo vệ tòa nhà kia, ông ấy thấy Tự Phương tiên sinh muốn phá vỡ tòa nhà ấy, nên dùng cách hù dọa cậu ta, muốn cậu ta rời khỏi, nhưng chỉ mình hắn gặp chuyện lạ thì sẽ không tin, nên Thiên Dã tiểu thư đáng thương trở thành người hi sinh.”

“Lúc ở lầu hai người anh chào hỏi chính là ông cụ ấy?”

“Không, là bà cụ, bà đang phơi nắng.” An Bội Tấn Nhất hoàn toàn không để ý “Anh nghĩ nếu sau khi chúng ta chết đi, có khi nào giống hai người đó hay không, mãi mãi bảo vệ nơi mình từng ở?”

Mạt Thần mỉm cười, tùy tay cầm lấy một cây cải trắng, “Vậy phải xem anh có đối xử tốt với em hay không ~ “

Phi tán

Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống, mùa thu đã lặng lẽ tiến tới, hoa sen héo úa rũ tàn, An bội Tấn Nhất dùng chiếc lá hoàng diệp làm thành thức thần mới, là một tiểu nam hài, khuôn mặt mập mạp cánh tay ngắn ngủn, hai mắt long lang cái miệng chúm chím, rất đáng yêu .

Mạt Thần rảnh rỗi đều chơi đùaa với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp mở to hai mắt chạy tới chạy lui bên cạnh Mạt Thần, nếu nói Diệp là người hầu, chẳng bằng nói là con của hắn và cậu. Còn vấn đề là con của ai bọn họ không nói đến, nếu không Mạt thần sẽ vì xưng hộ của đứa nhỏ mà cãi nhau với An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất thời thượng nằm ở cửa vừa uống rượu vừa nhìn Mạt Thần chơi đùa cùng Diệp, cảm thấy nếu ngày qua ngày cứ bình thản như vậy thì tốt biến mất. Nhưng gần đây một bức thư cho An Bội Ảnh gửi đến khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. An Bội Ảnh là phụ thân của An Bội Tấn Nhất, cũng thuộc Thập Thần Túc, năm đó cũng vì bị thương nên không để ý An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần ở cùng một chỗ, dù sao Mạt Thần cũng là nhi tử của người đã từng là chiến hữu của An Bội Ảnh, có thể được vương tử Kỳ Lân để ý là vô cùng vinh hạnh, làm gì có ý định chia rẽ?

Nhưng An Bội gia không thể chỉ vì được Kỳ Lân tôn sùng thì có thể tuyệt hậu.

Chuyến đi này, An Bội Tấn Nhất chỉ thấy một màn đêm vô tận, phụ thân nói cũng có lý, An Bội Tấn Nhất cũng đang cân nhắc chuyện hậu đại của An bội gia.

Nhưng … nhưng chỉ vì hậu đại mà cưới một người hắn không yêu, sau đó lại yên tâm thoải mái sống cùng Mạt Thần? Chuyện như vậy An Bội Tấn Nhất không làm được, không phải chỉ vì thân thể phản bội Mạt Thần, càng không công bằng với đứa con của người phụ nữ kia. Tuy An Bội Ảnh đã an bài, còn đảm bảo sẽ không bị bại lộ, nhưng hắn vẫn làm không được, hắn không thể cưới nữ nhân càng không để nữ nhân kia lưu lại huyết mạch nhà An Bội, sau đó ở trong căn đình viện cũ kỹ này sống hết quảng đời còn lại.

Vào một đêm, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi hắn ôm chặt Mạt Thần nói.

“Nếu em có thể hoài thai đứa nhỏ của anh thì tốt biết bao nhiêu …”

An Bội Tấn Nhất bị hiện thực bao phủ ngủ thật say, mà Mạt Thần lại dị thường thanh tỉnh.

Đứa nhỏ…

Mạt Thần thì thào nhớ kỹ, vì sao cậu chưa bao giờ ý thức được nhà An Bội cũng cần người thừa kế? An Bội Tấn Bất cũng phải để lại huyết mạch? Chính cậu dồn An Bội Tấn Nhất vào tình trạng tiến thối lưỡng nan? Vì sao cậu không ý thức được?

Màn đêm buông xuống, Mạt Thần đốt Đinh Hương thảo lên, An Bội Tấn Nhất ngủ càng thêm thâm trầm, sau đó thu thập vài món quần áo, cậu chỉ để lại ba món đồ vật: Là xâu chuỗi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã đưa cho cậu, một cái hôn nhẹ và một giọt nước mặt luyến tiếc.

Ở cửa, Diệp mở to hai mắt nhìn Mạt Thần bay về phía ánh trăng, nhưng nó cũng không rõ vì sao Mạt Thần lại ôm nó chặt như vậy , rất đau rất đau.

Ngày hôm sau khi An Bội Tấn Nhất tỉnh dậy nhìn thấy xâu chuỗi kia liền có dự cảm không tốt, quần áo Mạt Thần cũng biến mất, lúc này hắn mới biết Mạt Thần đã rời khỏi , vô thanh vô tức không nhiễm hạt bụi trần.

An Bội Tấn Nhất không thể nghĩ được gì hắn muốn gọi điện cho người quen, nhưng lại không biết Mạt Thần ở nơi nào, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa . Hắn ngã ngồi xuống đất nhìn xâu chuỗi Mạt Thần thường ngày hay che chở rơi lệ đầy mặt.

Ngồi bên cạnh hắn , Diệp mở to hai mắt giúp An Bội Tấn Nhất lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, nhưng nó không hiểu vì sao An Bội Tấn Nhất ôm nó nhẹ như vậy lại rất đau rất đau.

Khi An Bội Ảnh đã hết kiên nhẫn xuống núi hỏi đứa con độc nhất của mình quyết định như thế nào, thì bị bộ dáng suy sút của hắn hù dọa, thân thể gầy đi một vòng khiến phụ thân lo lắng không thôi, còn chưa nói chuyện An Bội Tấn Nhất đã hỏi.

“Phụ thân vì sao khi mẫu thân thay thế dì Sa Dạ thì không tái hôn nữa ?”

An Bội Ảnh á khẩu không trả lời được, ông biết yêu một người có thể khiến người đó phấn chấn cũng có thể khiến họ chết đi.

“Đi tìm nó đi.”

“Không, con muốn ở đây chờ em ấy về, đồ của hắn còn ở đây, con đi rồi, em ấy sẽ tìm không được.”

An Bội Ảnh buồn bã rời khỏi thần xã, chỉ để lại một câu bảo trọng thân thể, nhất định phải chờ nó về .

Mạt Thần để lại ba món đồ, mà quên trả lại trái tim cho An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhìn cánh cửa đóng lại, lá vàng rực rỡ rơi lả tả bên ngoài , không biết là ai đang khóc.

An Bội Ảnh huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mạt Thần, Bát Chỉ Vũ Y, Hắc Kỳ Khải, những bạn bè ngày xưa của cậu cũng dùng hết sức, nhưng Mạt Thần giống như biến mất khỏi thế gian, trở thành hư không.

Cuối cùng vẫn là Thu Bản Minh chấp hành nhiệm vụ, nghe tin Mạt Thần đã trở về Trung Quốc.

Bát Chỉ Vũ Y vận dụng lực lượng của Bát Chỉ liên lạc với Dư Khởi, Dư Khởi nói Mạt Thần đã trở về Bồng Lai tiên đảo tiến hành lễ rửa tội, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Ai cũng không dám đem chuyện này nói cho An Bội Tấn Nhất, An Bội Tấn Nhất bây giờ … giống …. Như một chiếc lá khô giãy giụa trên nhánh cây, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ rơi xuống bùn đất rồi ngủ say mãi mãi.

Năm ấy mùa đông đến sớm, trên núi là một mảnh trắng xóa chói mắt, từng mảnh hoa tuyết kết tinh rơi xuống , có chút đồ sộ.

An Bội Tấn Nhất mặc một chiếc áo đơn bước chậm trên con đường đầy tuyết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại như nước, khẽ vén tóc ra sau tai, cười như không cười nhìn An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhận ra là Dư Khởi, tiến lên chào hỏi. Dư Khởi cũng không phân trần nắm tay An Bội Tấn Nhất nhét vào một vật gì đó.

“Dụng tâm nuôi dưỡng, kính tâm chứng giám, hoa sen từ trên trời rơi xuống.”

Dư Khởi dùng Tiếng Trung, An Bội Tấn Nhất nửa câu cũng không hiểu, vừa định hỏi lại, Dư Khởi biến mất trong một trận ánh sáng ngũ sắc.

Mở tay ra, đó là một hạt đào trong suốt, lòe lòe tỏa sáng như một khối băng.

An Bội Tấn Nhất ôm tâm lý thử xem đem hạt đào chôn ở sân, mùa xuân năm thứ hai một cành cây trong suốt vươn ra, dưới ánh dương như thủy tinh chạm ngọc, An Bội Tấn Nhất không khỏi cảm thán thần kỳ .

Mùa xuân năm thứ ba, anh đào nở rộ khắp đồi núi, rơi rụng mà huy hoàng, An Bội Tấn Nhất không biết mình mê man bao lâu, hạ bút thành văn một nhánh anh đào, trên sơn đạo một mảnh tuyết trắng xen lẫn nhau rơi xuống.

Phảng phất như dưới những cánh hoa kia có một thiếu niên tóc xanh đang đứng, cái ngoái đầu nhìn lại cũng chấm dứt cảnh trong mơ ấy.

An Bội Tấn Nhất cảm giác thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong yết hầu, khó khăn mở miệng, tâm tư sâu kín.

“Cây anh đào này được không?”

“Được…”

“Vương mẫu nương nương ban cho em một đồng tử, nhưng anh phải chăm sóc nó cho tốt .”

“Được…”

“Vậy, em…”

An Bội Tấn Nhất ôm cổ Mạt Thần, cảm nhận này khí tức này, khôn phải ảo giác là sự thật đúng không?

“Em đã trở về…”

Đầu thu năm thứ tư, bồ công anh từ trong viện bay ra như những hoa tuyết, cây anh đào được An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần dùng máu luyện thành, kết quả chính là một quả đào hai người ôm cũng không xuể. Ngày ấy hái xuống, An Bội Tấn Nhất mời vài người bạn và phụ thân của Mạt Thần đến, dùng lá bùa cứng cẩn thận cắt quả đào, bên trong một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, An Bội Tấn Nhất đặt tên cho nó là “An Bội Đào Thái Lang” , rước lấy Mạt Thần tức giận trừng mắt.

Như thế, Mạt Thần vì xưng hô của đứa nhỏ mà cãi nhau túi vụi với An Bội Tấn Nhất.

10. Chương 10: Phi Tán ( Hoàn )

Trúc Điền tiên sinh đang uống rượu giải sầu, rất nhiều năm dù gã có làm gì công tác cũng không thành công, gần đây mượn tiền thân thích bạn bè lập công ty, rồi lại vì nhiều loại lý do nên phá sản, chưa nói đến chuyện trả tiền, chỉ sợ sau này muốn mượn cũng khó. Nghĩ đến phí sinh hoạt cả nhà bốn người, học phí của con trưởng, nữ nhi lại sắp nhập học, Trúc Điền tiên sinh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Cả đời này chẳng lẽ cứ như vậy?

Trúc Điền tiên sinh ở trường học cũng là học sinh ưu tú, nhưng khi ra trường, mấy đứa bạn học không bằng không cấp ai cũng phát tài, còn gã dù thành tích tốt đến đâu cũng phải chạy ngược chạy xuôi vì công việc, đương nhiên gã đã trở thành trò cười cho người khác.

“Sao cậu không đến thần xã cầu phúc đi?” Bạn tốt Trì Trạch tiên sinh đề nghị “Mặc kệ linh hay không linh, có thứ gửi gắm cũng tốt , thay đổi chút tâm tình.”

Trúc Điền tiên sinh không cảm thấy gì , dù sao cũng giờ gã cũng không có việc làm, thời gian rất dư dả.

Trúc Điền tiên sinh đi đến thần xã Đạo Hà , thần xã này phù hộ ọi người sinh ý thịnh vượng vụ lúa được mùa, Trúc Điền tiên sinh làm lễ cầu phúc, trước khi đến đây, gã thấy một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói với Di Nghi chủ Thần xã, không khỏi nhìn nhiều lần.

Người trẻ tuổi kia mặt dài mày nhỏ như hồ yêu trong hí kịch, mái tóc rối tung dài đến thắt lưng, bộ dáng rất phong nhã; thiếu niên bên cạnh có vẻ im lặng, tướng mạo thanh tú mặc dù còn vẻ non nớt, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm rõ ràng, dưới phản xạ của ánh nắng mặt trời mái tóc dài tung bay theo gió.

“Vị tiên sinh kia!”

Trúc Điền tiên sinh dừng bước, chỉ thấy Di Nghi đang bước đến gần mình.

“Ngài có chuyện gì không?”

“A, là như vậy, ” Di Nghi chỉ người trẻ tuổi gã vừa mới nhìn “Vị kia chính là âm dương sư của gia tộc An Bội, ngài ấy nói có việc muốn thỉnh giáo.”

“Thỉnh giáo tôi?” Trúc Điền tiên sinh sửng sốt, đương gia nhà An Bội lại đi thỉnh giáo một tên nghèo túng không có việc làm như gã sao? Nếu người khác biết không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Trúc Điền tiên sinh theo Di Nghi đi đến trước mặt người kia, hai bên cùng nhau cúi người chào.

“Xin chào , tôi là An Bội Tấn Nhất.”

“Tôi là Trúc Điền Anh Lý, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Lời này hẳn là tôi hỏi mới đúng, Trúc Điền tiên sinh ” An Bội tấn Nhíu híp mắt “Trên người anh đã xảy ra chuyện gì ?”

Đi đến một quan cà phê , An Bội Tấn Nhất , Mạt Thần và Trúc Điền tiên sinh ngồi đối diện nhau.

“Iceland ” An Bội Tấn Nhất gọi phục vụ “Và thêm một ly Latte ” Rồi hắn nhìn qua Trúc Điền tiên sinh “Anh cứ thoải mái .”

“Lam sơn là được rồi.” Trúc Điền tiên sinh đưa menu lại cho nhân viên, quay sang nói với An Bội Tấn Nhất “An Bội tiên sinh, vừa rồi ở thần xã có một số việc ngài chưa nói rõ ràng, xin ngài nói tỉ mỉ lại một chút.”

“Tôi nói anh bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?”

“Tà niệm của lời nguyền rất nặng.” An Bội Tấn Nhất chỉ vào ngón tay của Trúc Điền tiên sinh “Ở đó.”

“Tay?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tôi nên giải như thế nào?”

“Cái này anh phải dựa vào mình, kỳ thật cởi bỏ lời nguyền không khó, chỉ hơi tốn thời gian, có lẽ là một năm, cũng có thể là mười năm, nói không chừng là cả đời thậm chí là kiếp sau .”

“Này là có ý gì?”

“Tôi muốn hỏi anh một vấn đề ” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần một cái, ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạt Thần ý bảo cậu bình tĩnh “Trúc Điền tiên sinh, anh có từng giết chết động vật nào chưa?”

Trúc Điền tiên sinh ngẩn ngơ, trong đầu trở lại tình cảnh lúc mình mười bốn mười lăm tuổi.

Mùa hè năm đó, Trúc Điền tiên sinh về quê bà nội nghỉ hè, trong sân truyền đến tiếng la của ông nội, Trúc Điền tiên sinh rời giường, mở cửa muốn vào trong sân xem chuyện gì đã xảy ra thì bị mấy con nhím trong sân dọa.

Trúc Điền tiên sinh nhìn ông nội dùng cái xẻng đập một con trong số đó, nhưng ngay khi nó vừa chạm đến, thì chẳng biết tại sao cái xẻng kia liền bắn ngược trở về đập trúng ót ông nội, ông nội gã liền hôn mê bất tỉnh, bà nội gấp đến độ không biết làm sao. Trúc Điền tiên sinh tức giận , liên hợp với vài đứa nhỏ trong sân, bắt hết bọn chúng bỏ vào trong một cái lồng sắt, sau đó đem đến bên đường sắt, muốn hủy cái lồng sắt đó.

Lúc đầu Trúc Điền tiên sinh cũng không biết là cái gì , đêm hôm đó, ở đường sắt phát ra tiếng những kêu thảm thiết.

“Đúng rồi” An Bội Tấn Nhất cầm lấy ly cà phề nhân viên vừa mới đem lên “Tôi muốn nghe chính là chuyện này.” An Bội Tấn Nhất thoáng nhìn qua Mạt Thần, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn như đã tức giận đến đỉnh điểm “Trúc Điền tiên sinh, anh có biết, nhím, hồ ly, rắn, chồn là tứ tiên từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản?”

“Ân… Tôi chỉ biết rắn và hồ ly…”

“Vậy anh có biết, bốn loài động vật này tượng trưng cho bốn vị thần tiên nào không?” Ân Bội Tấn Nhất thấy gã lắc đầu liền nói tiếp “Nhím đại biểu cho tài phú; hồ ly tượng trưng cho tình cảm, rắn bảo vệ cho bình an, chồn giữ vững cho sự nghiệp. Khi anh nói năm đó, ở nhà ông nội anh xuất hiện rất nhiều nhím, đó là chuyện vô cùng tốt, chính tôi cũng không biết, sao ông nội anh là người thế hệ trước lại không biết chuyện này.” An Bội Tấn Nhất uống một ngụm cà phê, “Giống như cổ đại Nhật Bản nhà ai có rắn cư trú là phúc cầu cũng không được. Tôi nghĩ lời của tôi anh đã hiểu, hành động anh giết mấy con nhím đó, tượng trưng cho việc anh đem tiền tài của mình ném vào biển lửa.”

Trúc Điền tiên sinh cả kinh, khó trách dù gã có liều mạng hay cố gắng làm việc thế nào, cũng giống như dùng rổ múc nước, công dã tràng.

“Lời nguyền của bọn chúng hạ lên người anh kỳ thật cũng không nặng” Âm thanh của Mạt Thần lạnh đến tận xượng “Nhưng tiền mà anh kiếm tất cả đều không thuộc về anh mà thôi, nếu nói là lời nguyền , không bằng nói trả nợ.”

“Vậy… Tôi phải làm thế nào? Dù sao lúc đó tôi còn bé không hiểu chuyện.”

“Rất đơn giản, cố gắng công tác là được.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ nói “Cố gắng kiếm tiền, cho đến một ngày nào đó trả hết nợ.”

“Vậy phải tới khi nào a?” Trúc Điền tiên sinh rầu rĩ cào tóc “Ngài không biết đâu … Tôi ra đời đã mười năm, mười năm nay tôi làm gì cũng không được, giống như ông trời đang trêu đùa tôi, nếu trả nợ, tôi phải trả đến khi nào đây? Tôi còn phải nuôi cả nhà…”

An Bội Tấn Nhất vốn muốn đến giúp Trúc Điền tiên sinh, nhưng nhìn loại bộ dáng thất vọng này của ngã, liền đánh mất loại suy nghĩ.

“Khi anh đốt chạy cái lồng sắt đó, anh có từng nghĩ bọn chúng cũng có người nhà không?” An Bội Tấn Nhất sau khi nói xong nhìn thoát qua Mạt Thần, Mạt Thần hơi giật mình nhìn An Bội Tấn Nhất, cậu rất bất nhờ rõ ràng hắn luôn cố gắng giúp con người nay lại nói thay động vật.

“Tôi…”

“Tiếp tục trả nợ đi, Trúc Điền tiên sinh.” An Bội Tấn Nhất thật sự không muốn nhìn một kẻ đã ba mươi tuổi ngồi trước mặt hắn oán giận cuộc sống của mình, liền đứng dậy tính tiền kéo Mạt Thần chạy lấy người .

“Trả nợ…” Trúc Điền tiên sinh lập đi lập lại hai chữ này.

Vài ngày sau, Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày trở về, ném một tờ báo lên người An Bội Tấn Nhất đang nằm phơi nắng trước cửa .

“Làm sao vậy? Bảo bối.”

“Tin đầu đề, tự anh xem đi.” Mạt Thần chỉ vào mặt báo, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

An Bội Tấn Nhất cầm lấy, cẩn thận nhìn. Trên báo có in một tấm hình, vẻ mặt gã dại ra, hai mắt vô thần, An Bội Tấn Nhất nhận ra, đây chính là Trúc Điền tiên sinh hắn đã gặp vài ngày trước.

Trên mặt báo dùng chữ đỏ tô đâm: Một đao giết chết toàn bộ gia đình, lý do chỉ vì trả nợ ? !

An Bội Tấn Nhất gấp báo lại để qua một bên, nội dung bên trong hắn không cần xem, tuy hắn biết, nhưng hôm nay hắn mới kiến thức được, tiền tài có thể thay đổi một người, cũng có thể bức điên một người.

Quái thanh

Âm thanh kỳ quái khiến Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhân sợ hãi cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.

“Chuyện như thế nào?” An Bội Tấn Nhất đẩy trà qua cho Minh Hương và Trí Nhân.

“Rất kỳ quái, hôm đó đã khuya, tôi ở bên giường dùng laptop lên mạng nghe nhạc, theo lý thuyết tôi bật âm thanh rất lớn, chắc chắn không thể nào nghe tiếng nói bên ngoài được, nhưng thứ tôi nghe thấy không phải là âm thanh trong bên trong ca khúc.”

“Cô xác định chứ ?”

“Đúng vậy, tôi xác định ” Minh Hương khẽ cau mày nhìn An Bội Tấn Nhất, “Tôi nghe thấy âm thanh đó, đã cảm thấy không thích hợp, quay ngược về nghe lần nữa, nhưng lại không có.”

“Tự Phương tiên sinh còn anh.”

Tự Phương Trí Nhân là nhân viên công ty Điền Sản, cuối tuần cậu ra rất thích ở nhà lên mạng chơi game, hôm đó này ngày một tháng năm tuần lễ vàng quốc tế, liên tiếp bốn ngày Trí Nhân đều nghe thấy tiếng bi rơi xuống đất làm tỉnh giấc.

“Đinh … đinh … đinh… đinh…” Âm thanh như viên bi tự bắn lên rồi rớt xuống.

Trí Nhân tưởng mà mấy đứa nhỏ quậy phá, vào tối ngày thứ tư lên lầu tìm người hỏi, muốn bọn họ đừng để mấy đứa trẻ chơi bi vào ban đêm.

Nhưng người ở lầu trên là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, căn bản không có con, hơn nữa trong nhà hai người cũng không có bi.

Trí Nhân có chút kích động, nhưng những ngày sau đó âm thanh kia cũng không còn. Tương phản, chuyện Mai Hương vừa nói với An Bội Tấn Nhất, khi cô ấy đeo tai nghe, lại xuất hiện tiếng giày cao gót, cực kỳ rõ ràng.

Có một ngày cả tòa nhà mất điện, Trí Nhân xuống lầu ăn cơm, thuận tiện mua thêm mấy ngọn nến, anh nhớ rõ trừ tầng một có 5 bậc thang, khúc ngoặc là 9 bậc, còn lại đều là 8 bậc, nhưng khi anh đi đến lầu hai đi mãi cũng không tới, giống như tầng hai không chỉ có 8 bậc thang, Trí Nhân nhớ đến chuyện ma quái như quỷ đả tường, anh đành phải dựa vào tường để mình bình tĩnh một chút, sau đó bất tri bất giác đi xuống.

“Tôi thì ngược lại” Minh Hương nhìn Trí Nhân một cái “Cũng là một ngày mất điện, trừ bỏ lầu một là 5 bậc và 9 bậc còn lại là 8 bậc, lúc xuống lầu tôi thường đếm số bậc thang, nhưng ở tầng hai là 7 bậc” Minh Hương nói xong, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh “Tôi không biết do mình yếu bóng vía, hay bị quỷ ám, lúc lên lầu tôi đếm lại một lần, lên lầu là 8 bước xuống lầu chỉ còn 6 bước, tôi sợ đến mức không dám đếm nữa .”

“Quả thật là kỳ lạ a ~” An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần cười cười.

“Vậy anh đi xem đi…” Mạt Thần dĩ nhiên đã quen với An Bội Tấn Nhất hay làm nũng .

“Thay quần áo.”

Nơi ở của Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhât Thiên cũng đã cũ, đối với một công nhân viên chức bình thường mà nói đã tốt rồi, nhưng vì do quá hẻo lánh, trừ bỏ mấy thanh niên đi làm và những căn hộ lâu năm cũng không có ai.

“Có thể do đã lâu nơi này rất hay mất điện và mất nước.” Thiên Dã Minh Hương giải thích.

“Ân, nhìn ra được.”

Thiên Dã Minh Hương ở lầu ba , Tư Phương Trí Nhân ở tầng năm, hai người bình thường gặp nhau chỉ chào hỏi đôi chút, nhưng bởi vì do cùng gặp chuyện lạ, gần đây hay ghé thăm nhau, cũng nhiều lần muốn đổi nơi ở, nhưng lại không tìm được nơi thích hợp, hai người đã không thể nào chịu nổi mấy chuyện kỳ lạ ở đây.

Lúc đến chỗ ngoặc ở tầng hai, An Bội Tấn Nhất vẫn nhìn về phía cửa sỗ cũ nát mỉm cười, Mạt Thần thấy nhưng hai người còn lại không có để ý.

An Bội Tấn Nhất chỉ ra cửa sổ, nói với Mạt Thần, “Em xem bên dưới cửa sổ kia đi.”

Mạt Thần hồ nghi nhìn nhìn, dưới cửa sổ có hai song sắt dựng lên, đại khái là để phòng ngừa mấy tên ăn trộm leo lên, nhưng vì chịu đựng mưa gió quá nhiều, song sắt đã rỉ sét rất nhiều.

“Làm sao vậy?” Tự Phương Trí Nhân nhìn Mạt Thần “Lan can này có gì bất thường à?”

“Tôi nhớ Tự Phương tiên sinh có nói qua trên lầu của cậu có một đôi vợ chồng già đúng không?”

“Đúng vậy, ngày thường không ra khỏi nhà, nên rất ít khi thấy bọn họ.”

“Đi lên viếng thăm một chút.”

Bốn người cùng tiến lên lầu sáu, gõ gõ cánh cửa phòng trộm đã rỉ sét.

“Hình như không có ai ở nhà.”

“Đương nhiên không ở nhà.” An Bội Tấn Nhất đẩy Tự Phương Trí Nhân ra, giơ chân đá văng cửa sắt, cửa sắt liền bung ra, nhìn kỹ sẽ thấy ổ khóa đã mục nát “Bởi vì không có ai ở bên trong cả.”

“Như thế nào… Như thế nào sẽ…” Trí Nhân vẻ mặt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống “Rõ ràng tôi thấy có người ở bên trong mà…”

“Có thể là bị lừa?” An Bội Tấn Nhất nghiêng người từ khung cửa bên phải đi vào, theo sau là Mạt Thần, Trí Nhân và Minh Hương tuy không biết tư thế đó có ý gì, nhưng cũng làm theo.

Bên trong đầy đủ mọi thứ, rất đơn giản nhưng không nhiễm một hạt bụi.

“An Bội tiên sinh… Anh không lầm chứ? Bên trong nhà rõ ràng có người ở…” Trí Mhân có chút kích động, đây chẳng phải là vào nhà dân trái phép sao?

“Có thể là tôi lầm ” An Bội Tấn Nhất cười, “Căn nhà này có người ở, nhưng chủ nhân của nó không phải là người.”

” Ý của An Bội tiên sinh là…” Âm thanh của Minh Hương có chút run rẩy, nhưng cô lại không muốn nói ra từ đó.

“Bây giờ là ban ngày, hai người làm gì phải sợ như vậy?” An Bội Tấn Nhất từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, nhìn xung quanh thấy trên bàn có rất nhiều bút, liền đi đến phía trước, nhấc tay, một cây bút nằm trong ống đựng bay lên, khiến Trí Nhân và Minh Hương sợ hãi kêu lên.

An Bội Tấn Nhất phóng tờ giấy lên không trung, sau đó tay phải ngoáy ngoáy gì đó, cây bút trên không trung cũng làm theo, sau khi viết xong, tay trái của hắn nắm thành quyền, cây bút lại trở về chỗ cũ. An Bội Tấn Nhất lấy tờ giấy kia xuống, trở lại chỗ của ba người.

“Tôi đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài đi.”

Sau khi rời khỏi, An Bội Tấn Nhất làm một động tác thu chân lại, cửa sắt từ dưới mặt đất đứng lên trở về vị trí cũ .

Trong nhà Trí Nhân, An Bội Tấn Nhất đọc nội dung bên trong tờ giấy, đại khái là ở đây từng có một học sinh trẻ tuổi sinh sống, có thể nói là một vấn đề không đứng đắn, cô bé trên đường về nhà bị cưỡng hiếp, sau đó còn mang thai, cô bị nhà trường đuổi học, một sinh yên lặng sinh hoạt, cuối cùng sinh đứa nhỏ ra, châm chọc hơn là tuy cô ấy sinh ra nhưng lại vứt đứa bé xuống hầm cầu rồi xả nước, còn mình từ sân thượng nhảy xuống, ngực bị song sức sắt ở tầng hai đâm thủng, chết ngay tại chỗ.

“Thật sự là kỳ quái, nếu không muốn nuôi đứa nhỏ kia, vì sao còn lại sinh nó ra?”

“Điểm ấy tôi cũng không biết.” An Bội Tấn Nhất nhìn Trí Nhân “Đáng mừng là cậu không có bị lừa, người ở lâu trên đích thực là một đôi vợ chồng già, hơn nữa tâm địa của bọn họ vẫn còn tốt…” An Bội Tấn Nhất đưa tờ giấy cho Trí Nhấn “Nhìn dòng cuối cùng của nó đi.”

Trí Nhân tiếp nhận, mặt trên viết: mau kêu tiểu tử dưới lầu dọn nhanh đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sau khi xem xong, Trí Nhân đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, da gà nổi đầy tay.

“Chính là như vậy, cô bé kia là một linh hồn tương đối mạnh , cũng may cô ấy không phải là ác linh, nếu thu phục cô ta thì cũng phải thu phục cả đôi vợ chồng kia, đôi vợ chồng ấy chính là linh hồn bảo về tòa nhà này.” An Bội Tấn Nhất nhìn Minh Hương “Tuy tôi không biết cô bé kia có ý gì với cô, nhưng tôi khuyên cô nên mau dọn khỏi đây.”

“Đó là khẳng định.” Minh Hương vốn đã tính dọn đi, bây giờ xem ra càng gấp hơn nữa.

Ra khỏi căn nhà cũ nát, An Bội Tấn Nhất đột nhiên muốn ăn lẩu, liền kéo Mạt Thần đến siêu thị mua đồ, khi con rau và đậu hủ, Mạt Thần mắng yêu An Bội Tấn Nhất.

“Anh tên bại hoại này, có phải anh gạt bọn họ hay không?”

“Quả thật chuyện gì cũng không thể gạt được bảo bối.” An Bội Tấn Nhất nhéo nhéo mặt của Mạt Thần “Kỳ thật không có oán linh gì cả, nhưng đôi vợ chồng kia đích thực là linh hồn bảo vệ tòa nhà kia, ông ấy thấy Tự Phương tiên sinh muốn phá vỡ tòa nhà ấy, nên dùng cách hù dọa cậu ta, muốn cậu ta rời khỏi, nhưng chỉ mình hắn gặp chuyện lạ thì sẽ không tin, nên Thiên Dã tiểu thư đáng thương trở thành người hi sinh.”

“Lúc ở lầu hai người anh chào hỏi chính là ông cụ ấy?”

“Không, là bà cụ, bà đang phơi nắng.” An Bội Tấn Nhất hoàn toàn không để ý “Anh nghĩ nếu sau khi chúng ta chết đi, có khi nào giống hai người đó hay không, mãi mãi bảo vệ nơi mình từng ở?”

Mạt Thần mỉm cười, tùy tay cầm lấy một cây cải trắng, “Vậy phải xem anh có đối xử tốt với em hay không ~ “

Phi tán

Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống, mùa thu đã lặng lẽ tiến tới, hoa sen héo úa rũ tàn, An bội Tấn Nhất dùng chiếc lá hoàng diệp làm thành thức thần mới, là một tiểu nam hài, khuôn mặt mập mạp cánh tay ngắn ngủn, hai mắt long lang cái miệng chúm chím, rất đáng yêu .

Mạt Thần rảnh rỗi đều chơi đùaa với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp mở to hai mắt chạy tới chạy lui bên cạnh Mạt Thần, nếu nói Diệp là người hầu, chẳng bằng nói là con của hắn và cậu. Còn vấn đề là con của ai bọn họ không nói đến, nếu không Mạt thần sẽ vì xưng hộ của đứa nhỏ mà cãi nhau với An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất thời thượng nằm ở cửa vừa uống rượu vừa nhìn Mạt Thần chơi đùa cùng Diệp, cảm thấy nếu ngày qua ngày cứ bình thản như vậy thì tốt biến mất. Nhưng gần đây một bức thư cho An Bội Ảnh gửi đến khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. An Bội Ảnh là phụ thân của An Bội Tấn Nhất, cũng thuộc Thập Thần Túc, năm đó cũng vì bị thương nên không để ý An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần ở cùng một chỗ, dù sao Mạt Thần cũng là nhi tử của người đã từng là chiến hữu của An Bội Ảnh, có thể được vương tử Kỳ Lân để ý là vô cùng vinh hạnh, làm gì có ý định chia rẽ?

Nhưng An Bội gia không thể chỉ vì được Kỳ Lân tôn sùng thì có thể tuyệt hậu.

Chuyến đi này, An Bội Tấn Nhất chỉ thấy một màn đêm vô tận, phụ thân nói cũng có lý, An Bội Tấn Nhất cũng đang cân nhắc chuyện hậu đại của An bội gia.

Nhưng … nhưng chỉ vì hậu đại mà cưới một người hắn không yêu, sau đó lại yên tâm thoải mái sống cùng Mạt Thần? Chuyện như vậy An Bội Tấn Nhất không làm được, không phải chỉ vì thân thể phản bội Mạt Thần, càng không công bằng với đứa con của người phụ nữ kia. Tuy An Bội Ảnh đã an bài, còn đảm bảo sẽ không bị bại lộ, nhưng hắn vẫn làm không được, hắn không thể cưới nữ nhân càng không để nữ nhân kia lưu lại huyết mạch nhà An Bội, sau đó ở trong căn đình viện cũ kỹ này sống hết quảng đời còn lại.

Vào một đêm, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi hắn ôm chặt Mạt Thần nói.

“Nếu em có thể hoài thai đứa nhỏ của anh thì tốt biết bao nhiêu …”

An Bội Tấn Nhất bị hiện thực bao phủ ngủ thật say, mà Mạt Thần lại dị thường thanh tỉnh.

Đứa nhỏ…

Mạt Thần thì thào nhớ kỹ, vì sao cậu chưa bao giờ ý thức được nhà An Bội cũng cần người thừa kế? An Bội Tấn Bất cũng phải để lại huyết mạch? Chính cậu dồn An Bội Tấn Nhất vào tình trạng tiến thối lưỡng nan? Vì sao cậu không ý thức được?

Màn đêm buông xuống, Mạt Thần đốt Đinh Hương thảo lên, An Bội Tấn Nhất ngủ càng thêm thâm trầm, sau đó thu thập vài món quần áo, cậu chỉ để lại ba món đồ vật: Là xâu chuỗi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã đưa cho cậu, một cái hôn nhẹ và một giọt nước mặt luyến tiếc.

Ở cửa, Diệp mở to hai mắt nhìn Mạt Thần bay về phía ánh trăng, nhưng nó cũng không rõ vì sao Mạt Thần lại ôm nó chặt như vậy , rất đau rất đau.

Ngày hôm sau khi An Bội Tấn Nhất tỉnh dậy nhìn thấy xâu chuỗi kia liền có dự cảm không tốt, quần áo Mạt Thần cũng biến mất, lúc này hắn mới biết Mạt Thần đã rời khỏi , vô thanh vô tức không nhiễm hạt bụi trần.

An Bội Tấn Nhất không thể nghĩ được gì hắn muốn gọi điện cho người quen, nhưng lại không biết Mạt Thần ở nơi nào, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa . Hắn ngã ngồi xuống đất nhìn xâu chuỗi Mạt Thần thường ngày hay che chở rơi lệ đầy mặt.

Ngồi bên cạnh hắn , Diệp mở to hai mắt giúp An Bội Tấn Nhất lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, nhưng nó không hiểu vì sao An Bội Tấn Nhất ôm nó nhẹ như vậy lại rất đau rất đau.

Khi An Bội Ảnh đã hết kiên nhẫn xuống núi hỏi đứa con độc nhất của mình quyết định như thế nào, thì bị bộ dáng suy sút của hắn hù dọa, thân thể gầy đi một vòng khiến phụ thân lo lắng không thôi, còn chưa nói chuyện An Bội Tấn Nhất đã hỏi.

“Phụ thân vì sao khi mẫu thân thay thế dì Sa Dạ thì không tái hôn nữa ?”

An Bội Ảnh á khẩu không trả lời được, ông biết yêu một người có thể khiến người đó phấn chấn cũng có thể khiến họ chết đi.

“Đi tìm nó đi.”

“Không, con muốn ở đây chờ em ấy về, đồ của hắn còn ở đây, con đi rồi, em ấy sẽ tìm không được.”

An Bội Ảnh buồn bã rời khỏi thần xã, chỉ để lại một câu bảo trọng thân thể, nhất định phải chờ nó về .

Mạt Thần để lại ba món đồ, mà quên trả lại trái tim cho An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhìn cánh cửa đóng lại, lá vàng rực rỡ rơi lả tả bên ngoài , không biết là ai đang khóc.

An Bội Ảnh huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mạt Thần, Bát Chỉ Vũ Y, Hắc Kỳ Khải, những bạn bè ngày xưa của cậu cũng dùng hết sức, nhưng Mạt Thần giống như biến mất khỏi thế gian, trở thành hư không.

Cuối cùng vẫn là Thu Bản Minh chấp hành nhiệm vụ, nghe tin Mạt Thần đã trở về Trung Quốc.

Bát Chỉ Vũ Y vận dụng lực lượng của Bát Chỉ liên lạc với Dư Khởi, Dư Khởi nói Mạt Thần đã trở về Bồng Lai tiên đảo tiến hành lễ rửa tội, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Ai cũng không dám đem chuyện này nói cho An Bội Tấn Nhất, An Bội Tấn Nhất bây giờ … giống …. Như một chiếc lá khô giãy giụa trên nhánh cây, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ rơi xuống bùn đất rồi ngủ say mãi mãi.

Năm ấy mùa đông đến sớm, trên núi là một mảnh trắng xóa chói mắt, từng mảnh hoa tuyết kết tinh rơi xuống , có chút đồ sộ.

An Bội Tấn Nhất mặc một chiếc áo đơn bước chậm trên con đường đầy tuyết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại như nước, khẽ vén tóc ra sau tai, cười như không cười nhìn An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhận ra là Dư Khởi, tiến lên chào hỏi. Dư Khởi cũng không phân trần nắm tay An Bội Tấn Nhất nhét vào một vật gì đó.

“Dụng tâm nuôi dưỡng, kính tâm chứng giám, hoa sen từ trên trời rơi xuống.”

Dư Khởi dùng Tiếng Trung, An Bội Tấn Nhất nửa câu cũng không hiểu, vừa định hỏi lại, Dư Khởi biến mất trong một trận ánh sáng ngũ sắc.

Mở tay ra, đó là một hạt đào trong suốt, lòe lòe tỏa sáng như một khối băng.

An Bội Tấn Nhất ôm tâm lý thử xem đem hạt đào chôn ở sân, mùa xuân năm thứ hai một cành cây trong suốt vươn ra, dưới ánh dương như thủy tinh chạm ngọc, An Bội Tấn Nhất không khỏi cảm thán thần kỳ .

Mùa xuân năm thứ ba, anh đào nở rộ khắp đồi núi, rơi rụng mà huy hoàng, An Bội Tấn Nhất không biết mình mê man bao lâu, hạ bút thành văn một nhánh anh đào, trên sơn đạo một mảnh tuyết trắng xen lẫn nhau rơi xuống.

Phảng phất như dưới những cánh hoa kia có một thiếu niên tóc xanh đang đứng, cái ngoái đầu nhìn lại cũng chấm dứt cảnh trong mơ ấy.

An Bội Tấn Nhất cảm giác thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong yết hầu, khó khăn mở miệng, tâm tư sâu kín.

“Cây anh đào này được không?”

“Được…”

“Vương mẫu nương nương ban cho em một đồng tử, nhưng anh phải chăm sóc nó cho tốt .”

“Được…”

“Vậy, em…”

An Bội Tấn Nhất ôm cổ Mạt Thần, cảm nhận này khí tức này, khôn phải ảo giác là sự thật đúng không?

“Em đã trở về…”

Đầu thu năm thứ tư, bồ công anh từ trong viện bay ra như những hoa tuyết, cây anh đào được An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần dùng máu luyện thành, kết quả chính là một quả đào hai người ôm cũng không xuể. Ngày ấy hái xuống, An Bội Tấn Nhất mời vài người bạn và phụ thân của Mạt Thần đến, dùng lá bùa cứng cẩn thận cắt quả đào, bên trong một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, An Bội Tấn Nhất đặt tên cho nó là “An Bội Đào Thái Lang” , rước lấy Mạt Thần tức giận trừng mắt.

Như thế, Mạt Thần vì xưng hô của đứa nhỏ mà cãi nhau túi vụi với An Bội Tấn Nhất.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bo-cong-anh